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เปลี่ยน	สู่	โรงไฟฟาดิจิทัล
 สายงาน รวฟ. ได้จดัตัง้ทมีงานเพือ่ศกึษาและจดัท�า “Digitalization Roadmap”                                                               
แผนการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. สู่การเป็นโรงไฟฟ้าดิจิทัลในอนาคต ภายใต้
โครงการ I Power Plus ซึง่เป็นแผนระยะยาว 10 ป โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ปรบั
กระบวนการท�างานต่างๆ จากเดิมแบบ Hard Work เป็น Smart Work ที่น�า
เทคโนโลยรีะบบดิจทิลัทีท่นัสมัยมาสนบัสนนุกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลมากขึน้ เน้นปรบัเปลีย่นสิง่ทีม่อียูแ่ล้วให้ดข้ึีนมากกว่าเดิม โดยแบ่ง
ระยะการด�าเนนิงานออกเป็น 4 ช่วง ตัง้แต่ป 2562-2572 มเีป้าหมายสงูสดุ 
คอื การใช้ระบบปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) หรอื AI ท�าหน้าทีค่ดิ 
วเิคราะห์ และประมวลผลการท�างานของโรงไฟฟ้า รวมทัง้เป็นศูนย์กลางในการ
ควบคุมโรงไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ (Fully Automatic) ซึ่งแน่นอนว่า ร่างแผน          
Digitalization Roadmap นี้ จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม   
  โรงไฟฟ้าดจิทิลั ถอืเป็นโรงไฟฟ้าทีม่กีระบวนการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพสงู                                                                                      
มีความแม่นย�า ถูกต้อง และรวดเร็ว มีการควบคุมและสั่งการ (Operator) 
ผ่านระบบดจิทัิล สามารถวิเคราะห์และประมวลผลการท�างานแบบอตัโนมตัิ 
มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและน�า
มาใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยลดขัน้ตอนการท�างาน ประหยดัเวลาและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะด้านการบ�ารุงรักษา โดย AI จะ

กฟผ. ขยับปรับสู โรงไฟฟาดิจิทัล
	 “ปัจจุบันคนท่ีจะอยู่รอด	 ไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุด																										
แต่เป็นคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุด”

  นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) 
เรื่องโดย กสห-ย.

	 ไม่แปลกที่เราต้องหมุน	ตามโลก	เพราะ	“โลก”	หมุนรอบตัวเอง	และไม่ได้หมุนตามเรา	โดยเฉพาะในปัจจุบันโลกเดินทางเข้าสู่ยุค	Disruption	ซึ่ง
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา	 วันพรุ่งน้ี	 บางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเม่ือวานแล้วอย่างสิ้นเชิง	 ทุกองค์กรจึงต้องเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง	หมั่นเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน	รวมทั้งบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	หลายองค์กรเริ่มน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจ	 เพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน้ัน	 ส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของสังคมในวงกว้าง	 ไม่ว่าจะภาครัฐ	 ภาคเอกชน	
บริษัทขนาดใหญ่	ร้านค้าขนาดเล็ก	มหาเศรษฐี	ชาวไร่ชาวนา	หรือแม้แต่ตัวเราเองที่ทุกวันนี้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากอีกมุมหนึ่งของโลกได้ภายในไม่	
กี่วินาที	หากธุรกิจหรือองค์กรใดไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง	และไม่ปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่		ไม่นานนักก็จะค่อยๆ	เลือนหายไป	เหลือทิ้งไว้เพียงแต่
ชื่อในความทรงจ�า
	 กฟผ.	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลง	 และเร่ิมจัดทัพ	 เพื่อรับมือกับวิกฤตท่ีอาจกลายเป็นโอกาส	 จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์	
(Campaign)	“เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า	หรือ	Change	for	Better	Life”	เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเข้ามาของ	Disruptive	Technology	ซึ่ง
มีผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟามากพอสมควร	สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟา	(รวฟ.)	ในฐานะที่ดูแลและรับผิดชอบโรงไฟฟา	กฟผ.	
ให้สามารถผลติไฟฟาได้อย่างมปีระสิทธภิาพและมีค่าความพร้อมจ่ายท่ีเหมาะสม	จงึเร่ิม	“Change”	กระบวนการท�างานและปรบัปรงุกระบวนการผลติ
ไฟฟาเพื่อมุ่งพัฒนาโรงไฟฟา	กฟผ.	สู่การเป็นโรงไฟฟาดิจิทัล	และปรับปรุงคุณสมบัติโรงไฟฟาให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ตอบสนองกับกระบวนการท�างานและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันในธุรกิจผลิตไฟฟาของ	กฟผ.	ระดับภูมิภาค

ช่วยวิเคราะห์ คาดการณ์ และแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์หรืออะไหล่ชิ้นใดเกิด
ปญหาหรือจะต้องบ�ารุงรักษาล่วงหน้าได้อย่างแม่นย�า ช่วยลดปญหาและ
อปุสรรคทีจ่ะเกดิขึน้กับโรงไฟฟ้า ลดโอกาสในการหยดุเดนิเครือ่งเพือ่บ�ารงุ
รักษาและสูญเสียรายได้จากการหยุดเดินเครื่อง ท�าให้โรงไฟฟ้ามีศักยภาพ
และมีความพร้อมจ่ายสูง 

ปจจบุนัโรงไฟฟ้า กฟผ. หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื                                                                              
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หรือโรงไฟฟ้าวงัน้อย ได้เริม่ศกึษาและทยอยน�าระบบดจิทิลั
ที่ทันสมัยมาทดสอบและปรับใช้ให้เข้ากับโรงไฟฟ้า มีการติดตั้งโปรแกรม
วิเคราะห์และประมวลผลการท�างานของโรงไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็น
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่าโรงไฟฟ้าในระดับสากล ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้สนับสนุนและเปล่ียน
กระบวนการท�างานของโรงไฟฟ้าเพือ่มุ่งสูก่ารพฒันาโรงไฟฟ้า กฟผ. สูก่าร
เป็นโรงไฟฟ้าดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

ปรับ	เพื่อรองรับ	Disruptive	Technology
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy หรือ 

RE) ก�าลังเป็นกระแส (Trend) ทีท่ั่วโลกให้ความส�าคญั เพราะถอืเป็นพลงังาน
สะอาด ช่วยลดการปล่อยกาซเรอืนกระจกอันเป็นสาเหตสุ�าคญัของการเกดิ
สภาวะโลกร้อน แต่การเข้ามาของ RE นัน้ ท�าให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยี
ด้านพลงังานอย่างก้าวกระโดด อาท ิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 
(Solar Power) เทคโนโลยกีารกักเกบ็พลงังาน (Energy Storage) เป็นต้น 
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ซึ่งถือเป็น Disruptive Technology อย่างหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก
อย่างกะทนัหนั และแน่นอนว่า ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในภาพรวม 
เนื่องจาก RE สามารถผลิตไฟฟ้าได้บางเวลา ไม่มีความแน่นอน และขาด
ความเสถยีร อย่างเช่น Solar Energy สามารถผลติไฟฟ้าได้เฉพาะช่วงเวลา
กลางวนั แต่เมือ่พระอาทติย์ตก ไฟฟ้าทีผ่ลิตทัง้หมดกจ็ะหายไปจากระบบทนัที 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงหัวค�่าจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างกะหันทัน โรงไฟฟ้า                                                                
หลักจ�าพวกพลังงานฟอสซิล จึงต้องเร่งเดินเครื่องขึ้นเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้เพียงพอ แสดงให้เห็นว่า ระบบไฟฟ้าจะมั่นคงได้นั้น จะต้องดูแลให้
ปรมิาณการผลิตไฟฟ้าสมดลุกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าในทุกช่วงเวลา กฟผ. 
จึงต้องปรับตัวให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีความยืดหยุ่น (Flexible) โดยสามารถ
เพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลัก หรือการจ่ายไฟจากอุปกรณ์
หรือแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานต่างๆ ได้ทันท่วงที

 ผลกระทบจากการเข้ามาของ RE ในข้างต้น สายงาน รวฟ. ได้เร่ิม
ด�าเนนิการศึกษาและปรบัปรงุคณุสมบัตขิองโรงไฟฟ้า กฟผ. ให้มีคุณสมบัติเป็น
โรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น หรอื Flexible Power Plant คอื 1. เพิม่จ�านวนการ
เดนิเครือ่ง (Increase no. of Startup) เป็น 100 ครัง้ต่อป  2. ลดเวลาการ
เริม่เดนิเคร่ือง-หยดุเคร่ือง (Shortest Startup/Shutdown Time) เป็น 200 
นาที และ 45 นาที ตามล�าดับ 3. เพิ่มอัตราการเร่งเครื่อง/เพิ่มพลังงาน 
(Maximum Loading Rate/De-Loading Rate) เป็น 50 เมกะวตัต์ต่อนาที 
และ 4. ลดอตัราการเดนิเครือ่งต�า่สดุ หรอื Minimum Generation เป็นร้อยละ                                                               
30 ของอัตราการเดินเครื่องทั้งหมด (Load) 
 ที่ผ่านมา สายงาน รวฟ. ได้เริ่มศึกษาและปรับปรุงโรงไฟฟ้า กฟผ. 
ให้มคีณุสมบตัเิป็นโรงไฟฟ้าแบบยดืหยุน่ ซึง่เริม่ศกึษาท่ีโรงไฟฟ้าวังน้อยเป็น
แห่งแรก คาดว่าหากท�าได้ส�าเร็จ จะสามารถลดเวลาการ Startup โรงไฟฟ้า                                
จาก 6 ชั่วโมง เป็น 3 ชั่วโมง ช่วยลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าได้
สูงสุดถึง 3.4 ล้านบาท/วัน หรือประมาณ 300 ล้านบาทต่อป โดยในอนาคต
จะน�าไปเปน็ต้นแบบให้กับโรงไฟฟา้ กฟผ. แหง่อืน่ๆ ตอ่ไป โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า                                                                
แห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power  
Development Plan : PDP2018) ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้า
พระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย และโรงไฟฟ้าบางปะกง ทัง้นี ้พจิารณาตามความ
เหมาะสมของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งและความคุ้มค่าในการลงทุน 

พัฒนา	บุคลากร	ให้เท่าทันเทคโนโลยี
 นอกจากการพฒันาโรงไฟฟ้า กฟผ. สูก่ารเป็นโรงไฟฟ้าดจิทิลัทีมี่ความ
ทันสมัยเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น สิ่งส�าคัญอีกประการที่สายงาน 
รวฟ. จะต้องพัฒนาควบคู่กันไป คือ บุคลากร เพราะ “คน” ถือเป็นหัวใจ
ส�าคัญขององค์กรเช่นกัน กฟผ. จ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ให้มีความพร้อม ทั้งด้านทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ และด้าน
การจัดการเทคโนโลยีให้สอดรับกับกระบวนการท�างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดย  
ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนจะต้องสามารถท�างานได้หลากหลายมากขึน้ (Multi Skill) 
เน่ืองจากในอนาคตผูป้ฏิบตังิานในโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะมจี�านวนลดลง รวมทัง้
จะต้องอัพเดทความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 ช่วงต้นปทีผ่่านมา สายงาน รวฟ. ได้จดัต้ังศูนย์พัฒนาความเชีย่วชาญ 
โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน (Operation and Maintenance Academy Training   
Center : O&M Academy Training Center) ขึน้ทีเ่ขือ่นอบุลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น                                                                   
มวีตัถุประสงค์เพือ่เสรมิสร้างความเชีย่วชาญและยกระดบัความรูค้วามสามารถ
ด้านงานเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ให้กบัผูป้ฏบิตังิาน กฟผ. เพือ่
รองรับการขยายตัวของธุรกิจเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) ซึ่ง  

ถือเป็นธรุกิจเก่ียวเนือ่งทีส่ร้าง
รายได้เสรมิเข้าสูอ่งค์กร โดยให้
บรกิารงาน O&M แก่โรงไฟฟ้า                        
ของ กฟผ. และโรงไฟฟ้าเอกชน                        
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งทิศทางการเติบโตทาง
ธุรกิจ O&M สูงขึ้นอย่าง               
ต่อเนือ่ง กฟผ. จงึต้องพัฒนา
บคุลากรให้มีความพร้อมทัง้
ด้านทักษะการท�างานและ
มีปริมาณเพียงพอกับความ

ต้องการของลูกค้าในอนาคต
 ทีผ่่านมา สายงาน รวฟ. ได้ด�าเนนิงานด้านการพฒันาบคุลากรมาอย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ป 2558 โดยฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า (อหฟ.) 
มีการจัดตั้งศูนย์ O&M Academy ซึ่งประกอบด้วยคณะท�างานพัฒนาความ
สามารถบุคลากรงานเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า และคณะท�างานออก
ใบรบัรองความสามารถบคุลากรงานเดินเครือ่งและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า ซึง่ได้
ก�าหนดแนวทางการพฒันาบคุลากรงาน O&M เพือ่เสริมสร้างความแขง็แกร่ง 
ยกระดับความรู้ ความสามารถงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าให้เป็น
มาตรฐาน และมีความเชีย่วชาญสอดคล้องกบัการพัฒนากจิการไฟฟ้าในอนาคต 
ด้วยหลักปฏิบัติ 2 ประการ คือ 1. พัฒนาความรู้และทักษะความช�านาญผ่าน
การฝกอบรมภาคทฤษฎี และการรับรองความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานโดยหัวหน้างาน และ 2. การจัดทดสอบความรู้ ความสามารถ
ของผูป้ฏบิตังิานท่ีมคีณุสมบัติผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนด ครอบคลมุทัง้โรงไฟฟ้าพลงัน�า้                                                                   
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แบ่งออกเป็นงาน O&M 
ด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องกล                                                           
กลุ่มงานบ�ารุงรักษาไฟฟ้าและเครื่องมือวัด กลุ่มงานวิศวกรรมการผลิตและ
ประสทิธภิาพ และกลุม่งานวศิวกรรมบ�ารงุรกัษาและวางแผน รวมทัง้กลุม่งาน
ผู้ควบคุมงานโรงไฟฟ้า และกลุ่มงานบ�ารุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการพัฒนาต่อไป 
 ปัจจุบันศูนย์ O&M Academy เปดให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สามารถ
เรียนรู้ผ่านสื่อการสอนออนไลน์ และมีระบบการทดสอบเพ่ือขอใบรับรอง                                              
ความสามารถฯ โดยคอมพิวเตอร์ (Computer)  ได้ตลอดทั้งป และวางแผน
ด�าเนินการข้ึนทะเบียนเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานวิชาชีพงานเดินเครื่องและ
บ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) รวมทั้งต้ังเป้าหมาย                                                                 
ทีจ่ะเป็นศนูย์กลางการพฒันาด้านงานเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าของ
ประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย

 “โลก” ไม่เคยหยุดหมุน เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยหยุด
เปลี่ยนแปลง ...วันนี้ เราเริ่มขยับและปรับให้ก้าวทันโลก เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง
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แรงผลักดันจากยุคดิจิทัล สู่การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
 เราทกุคนทราบกนัดว่ีา ปัจจบุนัหลายประเทศทัว่โลกได้ให้ความตระหนกัทาง
ด้านส่ิงแวดล้อม การลดการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization)                                                                 
ซึ่งเป็นต้นเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยกาซคาร์บอนไดออกไซด์นั้น 
เกดิขึน้มาจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลงิฟอสซลิ (Fuel Fossil) ซ่ึงได้แก่ ถ่านหนิ 
น�้ามัน กาซธรรมชาติ เป็นต้น ในภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และ
การคมนาคมขนส่ง ในขณะที่ป่าไม้ซึ่งช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) ก็

ลดน้อยถอยลง ท�าให้ปริมาณ CO
2
 เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน จึง

นับเป็นเรื่องท้าทายว่ามนุษย์จะสามารถแก้ไขปญหานี้ได้อย่างไร
ส�าหรบั Decarbonization ในภาคการผลติไฟฟ้า ได้มีความพยายาม

ที่จะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแทนการใช้ Fuel Fossil
โดยเชื่อว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานท่ีสะอาด 
และทุกอย่างท่ีต้องอาศัยพลังงานนั้นได้มีการส่งเสริมให้ใช้พลังงานไฟฟ้าท่ี
ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน หรือที่เรียกว่า Electricfication
 อย่างไรกต็าม การส่งเสรมิพลงังานหมุนเวยีนยงัมข้ีอจ�ากดั  โดย กฟผ. 
เคยให้เหตผุลว่าพลงังานหมุนเวียนยงัไม่เสถยีรและไม่มัน่คง จงึได้เกดิการพฒันา
พลงังานหมนุเวยีนให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ มกีารน�า Digitalization ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ 

เมื่อน�า Digitalization มาผสมผสานในการท�างานร่วมกันกับ     
Electricfication ก็จะท�าให้ระบบสื่อสารและระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้า
ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ รวมถึงเกดิการกระจายตวั                                                            
ของพลังงาน หรือ Decentralization กล่าวคือ ระบบไฟฟ้าในอนาคตจะเป็น
พลังงานหมนุเวยีนขนาดเล็กท่ีกระจายอยูท่ัว่ไป โดยมีสมาร์ทกรดิและไมโครกรดิ
เข้ามาบริหารจดัการพลงังาน ดงันัน้ เมือ่อตุสาหกรรมไฟฟ้าก�าลงัอยูใ่นยคุของ
การเปล่ียนผ่านจากการผลติไฟฟ้าในยคุแรกทีใ่ช้ Fuel Fossil เป็นการผลิต
ไฟฟ้าในยุคที่ 2 ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน กฟผ. จะต้องมีการปรับตัวอย่างไร                                            
เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น

ÃÙŒ·Ñ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
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	 ในยุคดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�าคัญท�าให้การด�าเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว	 และสร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการ	 หรือองค์กรต่างๆ	 อยู่ไม่น้อย	 Disruptive	

Technology	 และ	 Digital	 Transformation	 จึงเป็นค�าท่ีถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยคร้ัง	 ดังน้ัน	 การสร้าง
โอกาสและความอยู่รอดท่ามกลางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั้น	คือ	การ
ที่จะต้องก้าวให้พ้นวิธีคิดและรูปแบบธุรกิจแบบเดิมๆ	
	 กฟผ.	 ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลความมั่นคงในระบบไฟฟาของประเทศ	 และได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี	ควรปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล	นายพัฒนา	แสงศรีโรจน์	รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์	 (รวย.)	 ได้กล่าวถึงปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ	ที่	กฟผ.	ก�าลังเผชิญอยู่	เพื่อให้เห็นภาพ	และสามารถคิดวาง	Position	หรือรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่ควร
จะเป็นในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น	เพื่อให้	กฟผ.	สามารถเดินหน้าต่อไปอย่างราบรื่น

เราต้องมองไปท่ีอนาคตในอกี 10-20 ปข้างหน้า รปูแบบธรุกจิของ 
กฟผ. จะเป็นอย่างไร กฟผ. ต้องตั้งสถานะของตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าจะมี
การเปลี่ยนผ่านไปเป็นอย่างไร โดยใช้ Digitalization ในการสนับสนุนการ
ด�าเนนิงานภายใต้สถานการณ์ Disruption ต่างๆ  ซึง่กค็อืเรือ่งของ Digital 
Transformation

 ส่วนการลดการปล่อย CO
2
 ตามความตกลงปารีสในการประชุมรัฐ

ภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยที่ 21 (COP21) ป พ.ศ.2558  ได้มีการทบทวนการลดการปล่อย CO

2
อีกครั้งเพิ่มเติมในช่วงป 2020-2030 โดยในปลายป 2030 ที่จะลดปริมาณ 
CO

2
 ด้วยการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการเพิ่มป่าไม้ให้ดูดซับ CO

2 
กลบัคืนเข้าระบบ ท�าให้เกดิความสมดลุกลายเป็น Zero Carbon ตามข้อตกลง
ปารีส ซึ่งแม้จะมีเพียงสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่ไม่เข้าร่วมตาม
ข้อตกลงดังกล่าว แต่ประเทศอื่นๆ ยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิม พร้อมเดินหน้า
ประเทศในการร่วมกันลดการปล่อยกาซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน

 ในส่วนของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยทีีเ่ป็นไปอย่างรวดเรว็นัน้ 
หมายความว่าเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบัน เมื่อได้คิดค้นขึ้นมาแล้วจะใช้เวลาไม่
เกิน 5-10 ปเท่านั้นที่จะน�ามาใช้งานได้ เทียบกับในอดีตที่เทคโนโลยีต้องผ่าน
การวจิยัและพฒันาโดยใช้เวลาเป็นหลกัสบิปจงึจะถึงจดุทีจ่ะสามารถน�ามาใช้งาน                                                               
ทั้งนี้ เราจะเห็นได้จากเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่พัฒนาไปอย่างมาก 
ซึ่งปัจจุบันท�าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถเก็บประจุได้ยาวนานขึ้น และมี                      
ราคาถูกลง โดยมีราคาลดลงกว่าร้อยละ 80 ในช่วง 8 ปที่ผ่านมา                                                               
ส่งผลให้ประชาชนสามารถซ้ือโซลาร์เซลล์มาติดต้ังบนหลังคาบ้านของตนเอง 
พร้อมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และใช้ไฟฟ้าโดยไม่พึ่งพาระบบได้ในอนาคต 

ข้อตกลงปารีสทั้ง 7 ข้อ ใน COP 21 โดยมีเป้าหมายว่าภายในป 2030 จะลดกาซ
เรือนกระจกได้ร้อยละ 20-25 หรือ 110-130 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ด้านต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีราคาลดลง จึง
เกิดค�าถามตามมาว่าในอนาคตราคาจะปรบัลดลงมากกว่านีอ้กีหรอืไม่ และ
จากการทีมี่ผูผ้ลติไฟฟ้าใช้เองและผลติเพ่ือขาย (Prosumer) เพ่ิมขึน้ จงึท�าให้
แนวโน้มทีจ่ะมผีูพ้ึง่พาไฟฟ้าจากระบบลดลงตามไปด้วย โดยกญุแจส�าคญัคอื
ระบบกักเก็บพลังงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่กจ็ะต้องดกูนัต่อไปว่าจะเป็นระบบ
กักเก็บพลังงานในรูปแบบใดที่มีราคาไม่แพงและมีความปลอดภัย

ทั้งน้ี รูปแบบโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต ก็จะมีการ
เชือ่มโยงกนัหลายอย่างด้วยกนั ทัง้ Prosumer การผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียน รถยนต์ EV และระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น นั่นคือทิศทาง
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป

แผน PDP 2018 เปิดทางโรงกาซ–โซลาร์
จากแผน PDP 2018 มกีารพจิารณาในประเดน็ต่างๆ ทีจ่ะมากระทบ                                                              

กับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไว้ด้วย เช่น แนวโน้มของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า
เพื่อใช้เอง หรือ Independent Power Supply; IPS ที่เกิดขึ้นจ�านวนมาก

ท�าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากระบบต�า่กว่าทีไ่ด้คาดการณ์ไว้ ความมัน่คงราย
ภูมิภาค ซึ่งจะต้องมีโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงรายภูมิภาคเอาไว้ อาทิ โรงไฟฟ้า
น�้าพอง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในภาคเหนือ เป็นต้น 
ซึ่งการพิจารณาความมั่นคงรายภูมิภาคได้สะท้อนถึง Decentralization ที่
มีพลังงานหมุนเวียนและไมโครกริดขนาดเล็ก เข้ามาบริหารจัดการในพื้นที่
ชนบท นั่นหมายความว่า กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. ในอนาคตก็จะเป็นใน
พืน้ทีเ่มอืงเป็นหลัก นอกจากนี ้ในการเลือ่นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ และ
เพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้ากาซธรรมชาตินั้น  คาดว่าเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของ
ประเทศที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน LNG ในภูมิภาค  
 หากมองในเรื่องของสัดส่วนพลังงาน ในแผน PDP 2015 และ PDP 
2018 ไม่ได้มีความแตกต่างกัน พลังงานหมุนเวียนยังคงอยู่ที่ประมาณร้อยละ                                    
20 แต่ทีม่คีวามแตกต่างกนัคอืในสดัส่วนของกาซธรรมชาติทีเ่พิม่ข้ึนจากร้อยละ 
37 เป็นร้อยละ 53 ในขณะทีถ่่านหนิปรบัลดลงจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 13                                                                 
จะเห็นได้ว่าสัดส่วนพลังงานดงักล่าว น่าจะให้ค�าตอบได้ในเรือ่ง Decarbonization                                                                
เพราะแม้พลงังานหมนุเวียนจะมสัีดส่วนเท่ากนัใน PDP ท้ังสองฉบับ แต่หาก
เทียบเป็นก�าลงัการผลติแล้วนับว่าเป็นตวัเลขทีส่งูมากจาก 9,278 เมกะวัตต์ 

เป็น 28,004 เมกะวัตต์ โดยมีการด�าเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชน
รวมทั้งสิ้น 10,000 เมกะวัตต์

 การผลติไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ทีเ่พิม่ข้ึนนีเ้อง ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ของช่วงเวลาความต้องการใช้ไฟฟ้าจากกริด โดยในป 2558-2561 พบ
ว่าช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือ Peak ของประเทศอยู่ในเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม โดยในอดีต Peak เกิดขึน้ในช่วงเวลากลางวนัมากกว่าในเวลากลางคืน                                                                 
แต่ปัจจุบันพบว่า Peak เกิดในเวลากลางคืนมากกว่าเวลากลางวัน 

 นอกจากน้ี การผลติไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ทีเ่พ่ิมสงูขึน้ ยงัท�าให้เกดิการ
ไหลย้อนของก�าลังไฟฟ้า โดยข้อมลูจากสถานไีฟฟ้าแรงสงูของ กฟผ. ขนาด 115 
KV พบว่าในช่วงเวลาเทีย่งมไีฟฟ้าไหลย้อนกลบัเข้าระบบ จงึจ�าเป็นต้องมคีวาม
ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า (Grid Flexibility หรือ Grid Modernization) โดยมี 
4 เรื่องที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ขณะนี้ คือ Digital Infrastructure, Connectivity, 
Smart Technologies และ Renewable Integration ซึ่งจะได้พิจารณาในราย
ละเอียดต่อไป 

อ่านต่อหน้า 16s

ในแผน PDP 2018 เรายังต้องท�า Grid Connection ด้วย ซึง่เป็น
โครงการระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (East -West Economic Corridor)                                                                 
มีการเชื่อมสายส่งจากฝงตะวันออกไปยังตะวันตก ให้ประเทศไทยเป็น

การตดิตัง้โซลาร์ภาคประชาชนในประเทศไทยมแีนวโน้มท่ีสงูขึน้

การไหลย้อนของก�าลังไฟฟ้าท�าให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากระบบลดลง เกิดเป็นกราฟ
ที่แอ่นลงเหมือนหลังเป็ด (Duck Curve) 

เครดิตภาพ : www.vox.com
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โดย กองธรรมาภบิาล ฝา่ยก�ากบัการปฏบิัติตามกฎระเบียบ

ฉบับที่	325	เดือนมีนาคม	พ.ศ.	2562

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. 
(ศปท.กฟผ.) ในฐานะผู้รับผิดชอบการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกจิการท่ีดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. 
ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. 

แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการปองกันและต่อต้านการทุจริตของ	กฟผ.	ปี	2562

	 ปี	 2562	 กฟผ.	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์	 “นวัตกรรมพลังงานไฟฟาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า	 (Innovate	 Power	
Solutions	for	a	Better	Life)”	และเพื่อให้	กฟผ.	สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้จริง	กฟผ.	ต้องมีความเป็นเลิศใน
การด�าเนินงาน	4	ด้าน	คือ	สร้างนวัตกรรมเพื่อเสถียรภาพของระบบไฟฟา	สร้างการเติบโตรองรับอนาคตที่
ย่ังยืน	ปรับเปล่ียนองค์การให้มสีมรรถนะสูงและทนัการเปล่ียนแปลง	และเป็นองค์การทีค่นไทยวางใจและภาคภมูใิจ

ป 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สายงานต่างๆ              
น�าไปปฏบิตั ิและส่งเสรมิให้ธรรมาภบิาลเป็นวถิปีฏบิตัิ
ของผู้ปฏบิตังิาน กฟผ. ทกุระดบั ซึง่เป็นปจจยัส�าคญั                                            
ที่จะช่วยส่งเสริมให้ กฟผ. บรรลุความเป็นเลิศใน
การด�าเนนิงานด้านเป็นองค์การทีค่นไทยวางใจและ
ภาคภมูใิจ และเป็นปจจยัหนึง่ทีจ่ะช่วยสนบัสนนุให้ 
กฟผ. เกดิความเป็นเลศิในการด�าเนนิงานด้านอืน่ๆ 
และบรรลุวิสัยทัศน์ได้ในอนาคตอันใกล้
 การจัดท�าแผนปฏบัิติการฯ ศปท.กฟผ. ได้น�า
ยทุธศาสตร์ของแผนแม่บทการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี
ของ กฟผ. ป 2560-2569 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1                                         
คือ สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่น               
ในธรรมาภิบาล และพร้อมรับการตรวจสอบ          
หรือ ยุทธศาสตร์ “ตระหนักถึงความส�าคัญ” 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิด
ความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาลโดยการ
สร้างพนัธมติร หรอื ยทุธศาสตร์ “สานสมัพนัธ์ดัง่
ญาติใกล้ชดิ” ยทุธศาสตร์ท่ี 3 คือ ส่ือสารให้เข้าถงึ
จิตใจของกลุ่มเป้าหมาย หรือ ยุทธศาสตร์ “ใส่ใจ
มิตรข้างเรือน” และยุทธศาสตร์สุดท้าย คือ ท�าให้ 
กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน หรอื ยทุธศาสตร์ 
“เสมือนครอบครัวเดียวกัน” มาเป็นกรอบในการ
จดัท�าแผนปฏบัิติการฯ รวมทัง้น�าปจจัยภายในและ
ภายนอกองค์การทีม่อีทิธพิลต่อการการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีของ กฟผ. มาเป็นข้อมูลในการทบทวน
แผนปฏิบัติการฯ
 ปัจจยัภายในทีน่�ามาพจิารณา ได้แก่ วสัิยทศัน์                                           
กฟผ. “นวตักรรมพลงังานไฟฟ้าเพ่ือชวีติทีดี่กว่า” พนัธกจิ 
“เป็นองค์การหลกัเพ่ือรกัษาความมัน่คงด้านพลงังาน
ไฟฟ้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศด้วยนวตักรรม เพ่ือความสขุของคนไทย”                                              
มิติการพัฒนาด้าน E: Electricity Innovation ด้าน  
G: Growth for Sustainability ด้าน A: Administrative            
Excellence ด้าน T: Trust and Pride of                                          
The Nation รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของ
การน�าแผนปฏิบติัการฯ ไปปฏิบติัของปทีผ่่านมา 
 ส�าหรับปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผลการ                                          
ประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการ        
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ป 2561 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ป 2562 แผน
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2562-2564 (แนวทางที่ 1-5) และแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 
2559-2564 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความ
เข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ) 
 ศปท.กฟผ. มีความเชือ่ม่ันว่า แผนปฏิบติัการฯ                                             
ป 2562 ซ่ึงประกอบด้วย 9 แผนงาน 24 
กิจกรรม สามารถตอบสนองต่อปัจจัยข้างต้นได้
ครบถ้วน และมกีจิกรรมบางส่วนได้บรูณาการกับ
แผนงานและงบประมาณการสือ่สารองค์การ การ
สร้างความสัมพันธ์ ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ
การบริจาค กฟผ. ประจ�าป 2562 เพื่อให้การ
ด�าเนินงานของ กฟผ. มีประสิทธิภาพมากข้ึน                                          
(รายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ Website การก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี http://corporate-governance.egat.co.th/) 
 แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ศปท.กฟผ. ได้
น�าเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรบั
ผดิชอบต่อสงัคม พจิารณาให้ความเหน็ชอบ และ
เลขานุการ ศปท.กฟผ. ได้จัดประชุมชี้แจงแผน
ปฏบิตักิารฯ ให้แก่ คณะท�างานวชิาการและวางแผน
ประจ�าสายงาน (ควผร.) และผู้แทนหน่วยงาน                                         
ขึ้นตรงผู้ว่าการ เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการฯ 
ไปสู่การปฏิบัติให้ทั่วทั้ง กฟผ.

ศปท.กฟผ. หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า สายงาน
ต่างๆ จะน�าแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติอย่าง
จรงิจัง และผูป้ฏบิตังิาน กฟผ. ทีเ่ก่ียวข้องทกุคน
จะให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีทัง้นี ้ศปท.กฟผ. 
จะมกีารตดิตามการด�าเนนิการตามแผนปฏบิตัิ
การฯ และรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล                                           
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทราบทุก
ไตรมาส รายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อ
ทราบทกุ 6 เดอืน รวมทัง้มกีารประเมนิผลการ
ด�าเนินงานในรอบป เพื่อน�าข้อมูลมาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ให้เหมาะสมกับบริบทของ 
กฟผ. และส่งผลให้ กฟผ. มีความเป็นเลศิในการ
ด�าเนนิงานครบทุกด้าน และบรรลุวิสัยทัศน์ q

 วันนี้เราอยู่นิ่งๆ ไม่ได้แล้ว เพราะการ
เปลีย่นแปลงเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะเรือ่ง
ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนไปเร็วมาก ในปที่
ผ่านมาถือเป็นปของการเปล่ียนแปลงจากสิ่งที่
เรยีกว่า Digital Disruption มาสูก่ารเป็น Digital 
Transformation โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็น 
ได้จากในภาคธุรกจิการเงนิ ทีเ่รยีกได้ว่าเป็นภาค
ธุรกิจที่เข้ามาสู่โลกดิจิทัลอย่างชัดเจน จากการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนไป ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวผลักดัน
ให้มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ ดังนั้น การท�า Digital        
Transformation จงึเป็นกระบวนการทีน่�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจนั่นเอง ซึ่ง
ความมุ่งหวงัของการน�าเทคโนโลยดิีจทิลัมาใช้ใน
ธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
 ส�าหรับ กฟผ. ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิทีม่หีน้าที่                          
ผลิตไฟฟ้า ดแูลความม่ันคงด้านพลงังานไฟฟ้าให้
กบัประเทศ ในขณะเดยีวกนักย็งัมภีาระหน้าทีใ่น
การท�าให้องค์การของตนเองนัน้เตบิโตอย่างมัน่คง 
แข็งแกร่ง สามารถน�าส่งรายได้ให้รัฐมาพัฒนา
ประเทศด้วย จึงนับเป็นความท้าทายและท�าให้ 
กฟผ. มีการปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับ
ทศิทางทีเ่ปลีย่นแปลงไปในภาคอตุสาหกรรมและ
ธุรกิจพลังงาน 
 นอกจากนี้แล้ว กฟผ. เริ่มศึกษาและน�า
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการด�าเนินงาน เช่น 
ในภารกิจหลักด้านการผลติไฟฟ้า มกีารน�าระบบ
ดจิิทัลมาปรับใช้กับโรงไฟฟ้า เพือ่ให้กระบวนการ
ท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมองหา
ระบบกักเก็บพลังงานหรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จะ
มาช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต
ให้เพิ่มมากขึ้น และสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้สิ่งเหล่านี้
ขบัเคล่ือนไปได้คือคนในองค์การทีจ่ะต้องท�างาน
ร่วมกนัเป็นทมีโดยมเีป้าหมายเดียวกนั เพือ่พร้อม
รบัมือกบัความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้
ได้เสมอในยุคดิจิทัล q

เมือ่ดจิทัิลเข้ามาเปลีย่น...
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“กล้าที่จะต่าง” เพราะอนาคตที่ดีที่สุดต้องเขียนขึ้นมาเอง
 นายนทิศัน์ วรพนพทิกัษ์ ผูอ้�านวยการฝ่ายสญัญา                                                                        
ซือ้ขายไฟฟ้า เล่าว่า ด้วยความเป็นคนทีช่อบความท้าทาย 
ดังนั้น ตอนที่เข้ามาท�างานที่ กฟผ. สักระยะ ก็เริ่มรู้สึกถึง
ความเป็น Comfort Zone จึงขอปรับเปลี่ยนเส้นทางการ
ท�างานไปในด้านอื่น และได้มีโอกาสท�างานในหลากหลาย
ด้าน ส่ังสมเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ใด 
ในการท�างานอาจจะมีปัญหาติดขัดที่แตกต่างกันไป ก็ถือ
เป็นการฝกฝนในการแก้ปัญหา จนได้เป็นวธิกีารท�างานใน
แบบทีด่ทีีสุ่ดและเหมาะสมทีสุ่ดในแต่ละปัญหา เกดิเป็นข้อมลูและความรู ้เพือ่
น�ามาปรับใช้กับการท�างานในภาคส่วนอื่นๆ ในอนาคตได้

การที่จะให้ กฟผ. เป็นองค์กรที่คงอยู่อย่างยั่งยืน นับเป็นความ
ท้าทายทีจ่ะท�าให้ส�าเรจ็ ดงันัน้จงึต้องมองหาวธิกีารเปิดโอกาสให้องค์การ 
ต้องมองไปในอนาคต และบางครั้งต้องเปิดพื้นที่ให้รับความผิดพลาด     
ได้บ้าง โดยน�าวิธกีารบรหิารความเสีย่งเข้ามาใช้ในการท�างาน เพ่ือรองรับ
ความผิดพลาด และเมื่อนั้นเราจะได้วิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา
 “ปัจจุบัน โลกของเราได้เปลี่ยนไป มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา เช่น 
Energy System Storage การซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างผูใ้ช้ไฟฟ้าด้วยกนัเอง เป็น
เรื่องใหม่ๆ ที่เราต้องกล้าที่จะเข้าไปศึกษา กล้าเข้าไปท�า แต่ก็เชื่อว่าหากเรา
กล้าที่จะท�าอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม แล้วท�าได้ดี อนาคตของเราก็จะดีด้วย                          
และอยากจะฝากทกุคนว่า วธิทีีจ่ะท�านายอนาคตทีดี่ทีส่ดุคือการเขียนขึน้มาเอง”                                                               
นายนิทัศน์ กล่าวฝาก 
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	 การปรับเปลี่ยนตนเอง	คือการเปลี่ยนเพื่อพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้น	เราได้เริ่มต้นจากการ	“เปลี่ยน	ความคิดเดิมเดิม”	กันไปแล้ว	และเมื่อเราเปลี่ยนความคิด	เราก็ต้องกล้า
ที่จะท�าหรือกล้าที่จะแสดงออกซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ	ด้วย	ซึ่งจะต้องเริ่มที่ตัวเราเองให้ได้ก่อน	
	 “เปลี่ยน	เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”	ใน	EGAT	News	ฉบับนี้		มีมุมมองแนวคิด	“กล้า	ที่จะต่าง”	ของนายนิทัศน์	วรพนพิทักษ์	ผู้อ�านวยการฝายสัญญาซื้อขายไฟฟา	และ																						
“เริ่มที่ตัวเรา”	ของนายสุดที่รัก	บ�ารุงญาติ	นักธรณีวิทยาระดับ	5	แผนกข้อมูลภูมิสารสนเทศ	ฝายวิศวกรรมเชื้อเพลิง	มาให้พวกเราพร้อมเปลี่ยนเพื่อขับเคลื่อนองค์การ
ไปด้วยกัน	

คิดจะเปลี่ยนต้อง “เริ่ม ที่ตัวเรา”
 นายสุดที่รัก บ�ารุงญาติ นักธรณีวิทยาระดับ 5 
แผนกข้อมูลภูมิสารสนเทศ ฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิง ถือ
เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ของ กฟผ. ที่มีมุมมองที่ดีและพร้อม
ที่จะ  “เปลี่ยน” ไปกับ กฟผ. โดยเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลง
ที่ดีต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก 

นายสดุทีร่กั เล่าว่า อยากให้ทุกคนท้าทายตวัเอง                 
ผลกัดนัตวัเองให้พฒันาอยูต่ลอดเวลา ปรับวิธีคดิ วิธีการ
ท�างาน ให้มปีระสทิธภิาพและประสิทธิผลสูงสุด และใฝ่หา                                                        
ความรูอ้ยูเ่สมอ เพราะอย่างน้อยคนทีไ่ด้ประโยชน์มากท่ีสดุก็คอืตวัเอง จาก
ประสบการณ์ตรงกย็อมรบัว่าในช่วงแรกๆ ค่อนข้างเป็นเร่ืองยากท่ีบางคร้ัง
อาจไม่ได้รบัการยอมรบัหรอืเหน็ด้วย แต่หากท�าได้ส�าเร็จ ทุกคนก็ยอมรับ 
และยังเป็นประโยชน์ต่อองค์การในภาพรวมด้วย
 “เช่ือว่าทุกคนทราบว่า กฟผ. เปรียบดังบ้านหลังที่สองของพวกเรา
ถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้ก้าวทันกับสถานการณ์ ก้าวทันการแข่งขัน 
และเชื่อว่าทุกคนอยากจะช่วยปรับให้มันดีขึ้น แต่อาจจะไม่รู้แน่ชัดว่าจะต้อง
ปรับ ต้องแก้ด้วยวิธีไหน ดังนั้น ผมอยากเริ่มที่ตัวเองก่อน เปลี่ยนที่ตนเอง 
ท�างานของตนให้ดีที่สุด และมองหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับองค์การให้มาก
ที่สุด หากทุกคนเริ่มที่ตัวเองพร้อมๆ กันทั้งองค์การแบบนี้ กฟผ. ของเราต้อง
ไปรอดอย่างแน่นอน” นายสุดที่รัก กล่าวฝาก 

 เราไม่มทีางรูว่้าโอกาสจะมาอยูต่รงหน้าเราเม่ือไร หรือบางคร้ังเจอโอกาสแล้วแต่กลับต้องจ�าใจปล่อยให้โอกาสนัน้หลดุลอยไป เพราะความไม่พร้อม 
ฉะนั้น ทุกคนในองค์การต้องเตรียมกาย เตรียมใจ และสติปญญาอยู่เสมอ เพื่อที่เมื่อโอกาสมาถึงในเวลาที่เหมาะสม กฟผ. จะมีก�าลังพอที่จะคว้าโอกาสนั้น 
และใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้องค์การแห่งนี้ยังคงเป็นองค์การผลิตไฟฟ้าชั้นน�าของประเทศสืบต่อไป q

นายเกษม จาติกวณิช ผู้ก่อตั้งและผู้ว่าการคนแรกของ กฟผ. ได้กล่าวไว้
ตอนหนึง่ว่า “...เมือ่ตอนทีเ่ราสามารถสร้างโรง
ไฟฟ้าพระนครเหนอื หน่วยที ่1 ขนาด 75 
เมกะวตัต์ และมไีฟใช้ได้ทนัในวนัเฉลมิฯ ตอน
นัน้ทรมานทีส่ดุ ในการสร้าง 75 เมกะวตัต์                                     
ให้แล้วเสร็จ ยากกว่า 600 เมกะวัตต์ใน
สมัยนี้เสียอีก มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ในการก่อสร้าง ท�ากนัทัง้กลางวนั กลางคนื                    
จอมพลสฤษดิ ์ท่านกจ็ีว่้าเมือ่ไรจะเสรจ็ ซ่ึง
กด็ใีจ เสรจ็อย่างทีท่่านเร่ง และนีแ่หละคือ

หัวใจของ กฟผ. ที่มันได้เริ่มจากจุดนี้ ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ...” 
 ในขณะที่ ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์ อดีต
ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 2 บันทึกถึงช่วงเวลาดังกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “...(โรงไฟฟ้า
พระนครเหนอื) เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่หญ่มากขณะน้ัน เพราะวดัเลยีบเพยีงราวๆ 8 เมกะวตัต์                                                     
เท่านั้น สามเสน 6 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจึงเป็นสิบเท่าของของเก่า 
แล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิของไอน�้า เรียกได้ว่าแตกต่างกว่าของเก่าเยอะ การ
ควบคุมต่างๆ ก็ใช้อิเล็กทรอนิกส์ของลม ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มากในยุคนั้น 
เรียกว่าวิชาการสูงมาก เราก็ไปดูงาน และเรียนวิธีเดินเครื่อง เพราะมันอันตราย
หากเดินเครื่องผิดพลาด ตลอดจนวิธีการบ�ารุงรักษาและการก่อสร้าง ก็เหมือนกับ
เราท�าเอง คือบริษัทส่งคนมาสองคน โดยใช้คนงานของเราร่วมท�างานไปกับเขาทุก
ระยะตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นมีอะไรเสียหาย เราจึงดูแลเองได้ และเป็นผลดีต่อมาที่
เรามีความคิดแตกฉานออกไปมากขึ้น มีสติปัญญาที่จะบอกข้อบกพร่องได้ หรือขอ

โรงไฟฟาพระนครเหนือ	 “โรงครู”	 ของชาว	 กฟผ.
ที่มา : หนังสือ 50th Anniversary of EGAT ตอน Early Years of the Master Plant

	 โรงไฟฟาพระนครเหนือเป็นโรงไฟฟาพลังความร้อนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	และใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่	26	 โดยได้เริ่มต้นตอกเสาเข็ม
ฐานรากอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	พ.ศ.	2502	และใช้เวลาอย่างเร่งรัดในการก่อสร้างเพียง	1	ปี	8	เดือน	ก็สามารถจ่ายไฟฟาได้เป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่	25	มีนาคม	พ.ศ.	2504	ด้วยหน่วยผลิตไฟฟาแรกที่มีก�าลังผลิต	75	เมกะวัตต์	ซึ่งมากกว่าที่เคยเป็นมาหลายเท่า	โดยการก่อสร้างโรงไฟฟาพลังความร้อน
พระนครเหนือนับเป็นงานใหญ่มากในขณะนั้น	ด้วยข้อจ�ากัดด้านองค์ความรู้และระยะเวลาอันจ�ากัด

เปล่ียนแปลงอะไรได้ และในที่สุดก็ไปถึงการ
ออกแบบเองได้ ท�าให้เราดูแลตัวเองมาได้...” 
 เมือ่การก่อสร้างแล้วเสรจ็ จอมพล สฤษด์ิ                 
ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ร่วมกับ 
รองประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา นายลินดอน 
บี. จอห์นสัน ได้เดินทางมาเปดโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนพระนครเหนืออย่างเป็นทางการใน
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2504

ความส�าเร็จในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือนับเป็นผลจากการ  
ร่วมแรงร่วมใจกันทกุฝ่ายตามที ่นายเกษม จาติกวณชิ ผูก่้อต้ังและผูว่้าการคนแรก
ของ กฟผ. ได้เล่าถงึความทรงจ�าในครัง้นัน้ไว้ตอนหนึง่ ว่า “...ผมคดิว่าความส�าเร็จ
ของการท�างานเวลานั้น คงสืบเนื่องมาจากพลังของคนหนุ่ม ผมในฐานะหัวหน้า
อาย ุ32 ป ลกูน้องของผมอยู่ในวัยหนุ่มฉกรรจ์ท้ังส้ิน คนรุน่เหล่าน้ี หากเขาเป็น
คนเปยมความฝน เขาจะทุม่เทเตม็ทีเ่สมอ และแรงกายแรงใจกจ็ะบริสทุธิ ์ไม่เหน็
แก่ผลประโยชน์ ลาภยศ ไม่ต้องการคอร์รัปชัน โกงกิน งานของเราจึงรุดหน้า                                                                
อย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งเกิดอุปสรรคหลายครั้งหลายหนก็ตาม...”

ด้วยเหตุนีเ้อง โรงไฟฟ้าพระนครเหนอืจงึได้รบัการขนานนามว่า “โรงคร”ู                                                                   
ส�าหรับชาว กฟผ. และดังที่ ผู้ว่าการเกษม จาติกวณิช กล่าวไว้ว่า “โรงไฟฟ้า 
บางกรวยช่วยสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวไฟฟ้า”
 ความส�าเรจ็ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือยงัผลให้ระบบไฟฟ้าในพระนคร
มีความมั่นคง เป็นที่เช่ือถือของประชาชน และผู้ประกอบกิจการต่างๆ ใน
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล น�าไปสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็ q
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ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ (อทบ.)

 ทีผ่่านมา กฟผ. ได้ด�าเนนิการเสรมิสร้างค่านยิมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ.                                                                                                                          
ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการประชาสัมพันธ์ การให้พนักงานเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมท�าบุญวันขึ้นปใหม่ กิจกรรม        
วนัครอบครัว กฟผ. กจิกรรมวนักฬีาส ีรวมถงึการรณรงค์ใส่เสือ้เหลอืง SPEED 
ทกุวนัจนัทร์ เพือ่แสดงถงึอตัลกัษณ์ขององค์การ โดยในทกุกจิกรรมได้รบัความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกท่านเสมอมา
 ส�าหรับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. SPEED ตัวแรก คือ  
รกัองค์การ (Sense of Belonging) 
มิได้มุ่งเน้นให้พนักงาน กฟผ. แสดง
ความรัก ความผูกพันต่อองค์การ           
เมื่ออยู่ใน กฟผ. เพียงเท่านั้น หากยัง
ส่งเสริมให้พนักงานควรต้องสามารถ
ปกป้อง รักษาผลประโยชน์และชือ่เสยีง                                          
ขององค์การเมื่ออยู่นอก กฟผ. โดย
อาจใช้วิธีการชี้แนะข้อมูลที่ถูกต้อง
จากแหล่งข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอื เช่น จาก 

ค่านิยมฯ	รักองค์การ	(Sense	of	Belonging)	
กับกิจกรรมต่างๆ	ใน	กฟผ.

	 ความรักของพนักงานที่มีต่อองค์การนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ	หากเกิดขึ้นจากการปลูกฝังจากหลายองค์
ประกอบรวมกันมาอย่างยาวนาน	 เช่น	 การปลูกฝังความรักและความผูกพันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	 จากหัวหน้าสู่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา	 จาก
เพื่อนร่วมงานส่งถึงเพื่อนร่วมงาน		ซึ่งรวมไปถึงการปลูกฝังความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การด้วย

Official Website ของ 
กฟผ. หรอืมกีารเผยแพร่
ข่าวสาร คลิปวดิโีอทีน่่า
สนใจต่างๆ ผ่านทาง 
Facebook และแม้
กระทัง่โปรแกรม LINE 
ที่ กฟผ. ได้ส่งเสริม                      
การประชาสัมพันธ ์ 
องค์การด้วยการจัดท�า Sticker LINE น้อง Engy ซึ่งเป็นมาสคอตของ 
กฟผ. โดยให้พนักงานและประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรี 
ซ่ึงกิจกรรมทีก่ล่าวมาเป็นเพยีงตัวอย่างกจิกรรมบางส่วนทีมุ่่งส่ง
เสริมให้พนักงานมีความรัก ความผูกพัน และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ ยิ่งไปกว่านั้น หากพนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในการ
เป็นส่วนหนึง่ของแรงก�าลงัส�าคญัในการขบัเคล่ือน กฟผ. จะส่งผล
ให้พนักงานทุ่มเทแรงกาย แรงใจ อุทิศตนในการสร้างสรรค์ผลงาน
ดีๆ ให้กับ กฟผ. ต่อไป q

กฟผ. โดยให้พนักงานและประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรี 
ซ่ึงกิจกรรมทีก่ล่าวมาเป็นเพยีงตัวอย่างกจิกรรมบางส่วนทีมุ่่งส่ง

เป็นส่วนหนึง่ของแรงก�าลงัส�าคญัในการขบัเคล่ือน กฟผ. จะส่งผล
ให้พนักงานทุ่มเทแรงกาย แรงใจ อุทิศตนในการสร้างสรรค์ผลงาน

กฟผ. โดยให้พนักงานและประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรี 

เป็นส่วนหนึง่ของแรงก�าลงัส�าคญัในการขบัเคล่ือน กฟผ. จะส่งผล
ให้พนักงานทุ่มเทแรงกาย แรงใจ อุทิศตนในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากเขื่อนภูมิพล สู่ล�าน�้าเจ้าพระยา
 พื้นที่ เหนือเขื่อนภูมิพลมีแม่น�้าสาขา   
หลายสาย ท�าให้ผกัตบชวาจากแม่น�า้ต่างๆ ไหลมา
รวมกนัจ�านวนมาก ประชาชนไม่สามารถสญัจรและ                                             
ท�าประมงพื้นบ้าน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการ  
ท่องเที่ยวด้วย กฟผ. จึงคิดค้นนวัตกรรม “เครื่องก�าจัด
วชัพชืลอยน�า้แบบบดละเอยีด” ซึง่สามารถก�าจดัผกัตบชวาและวชัพชืได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กฟผ. ได้ขยายผลน�าไปใช้กับโรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนเจ้าพระยา 
ซึง่ช่วยลดปัญหาผกัตบชวากดีขวางทางน�า้ และลดผลกระทบต่อการผลติไฟฟ้า
จากกรณีผักตบชวาไหลปดกั้นร่องน�้าที่ไหลเข้าโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ จะน�าไป
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผักตบชวาต่อไป 

กังหันชัยพัฒนา ต้นแบบเครื่องก�าจัดวัชพืช
 เครือ่งก�าจดัวชัพชืลอยน�า้แบบบดละเอยีด ของ กฟผ. มีลกัษณะคล้าย
เรือขนาดใหญ่ โดยน�าหลักการท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์รวมกัน 
อาท ิหลักการของกงัหนัน�า้ชยัพฒันา ตามแนวพระราชด�ารขิองในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ซึ่งช่วยเติมออกซิเจนให้กับน�้าและการเคลื่อนที่ของเรือ พร้อมกับน�าหลัก     
ฟันเฟองเคร่ืองตดัผมไฟฟ้ามาช่วยตดักิง่ก้านของผักตบชวาให้ล�าเลียงได้สะดวก
มากขึ้น ส่วนเครื่องบดละเอียดน�าหลักการของเครื่องปันพริกแกงมาใช้ ท�าให้
ผักตบชวาที่เก็บขึ้นมาจะถูกสับบดละเอียดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร 

ผักตบจา...ลาก่อน
เปลี่ยนวัชพืชไร้ค่า	สร้างมูลค่าสู่ชุมชน

	 “ผักตบชวา”	สวะแห่งล�าน�้า	สร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้กับคนไทยในลุ่มน�้าต่างๆ	มายาวนาน	ทั้งในช่วงน�้าแล้งและน�้าหลาก	ท�าให้น�้า			
เน่าเสยี	แหล่งน�า้ตืน้เขนิเรว็กว่าปกต	ิและกดีขวางทางน�า้จนไม่สามารถสญัจได้

รวมกนัจ�านวนมาก ประชาชนไม่สามารถสญัจรและ                                             
ท�าประมงพื้นบ้าน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการ  

“เครื่องก�าจัด
ท�าประมงพื้นบ้าน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการ  

เปลีย่นวัชพืชไร้ค่า สร้างมลูค่าสูช่มุชน
 เรื่องก�าจัดวัชพืชลอยน�้าแบบบด
ละเอียด สามารถช่วยก�าจัดผักตบชวา
ได้มากถึง 20,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
โดยผักตบชวาทั้งหมดจะถูกบดละเอียด
และพ่นเชือ้จลุนิทรย์ี (EM) ก่อนน�าขึน้ฝัง                                     
จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการ
เน่าเสียของผักตบชวาที่จมลงใต้น�้า 
 เศษผกัตบชวาบดละเอยีดทัง้หมด 
จะมอบให้กับชุมชนน�าไปท�าประโยชน์ 
อาทิ อาหารปลา อาหารโคเนื้อ และ
ปุยส�าหรับเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนต่อไป

การแก้ปญหาส่ิงแวดล้อมไม่สามารถท�าให้ส�าเร็จได้โดยล�าพัง         
แต่จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน โดย กฟผ. พร้อมเป็นฟนเฟอง                                                                 
ร่วมกบัชมุชนในการแก้ปญหา ตลอด 50 ป กฟผ. จงึมุง่มัน่พฒันานวตักรรม
และสร้างความม่ันคงระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
สร้างความสุขให้กับคนไทยทุกคน q

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐนธัช คูสุวรรณ พช.8 กยภ-ฟ. อขภ. 04-743-2450

เรื่องโดย กสส-ย.



 “พูดแล้วน�้าตาจะไหล 30 ปที่มาเป็นครูที่นี่ ยังไม่เคยเห็นหน่วยงาน
ไหนทีเ่ข้ามาหาเราแล้วท�างานอย่างจรงิจงัและรบัผิดชอบเท่ากลุม่จติอาสาของ 
กฟผ. กลุม่น้ี กลุม่จติอาสา
ตั้งใจกันมาก ครูรู้สึกว่า
โรงเรียนโชคดีเหลือเกิน
ที่ กฟผ. เลือกเราในการ
ท�าโครงการจติอาสาครัง้นี้       
เพราะเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์และยัง่ยนื ท�าแล้ว                      
เดก็สามารถน�าไปต่อยอด
เป็นอาชีพได้ ซ่ึงผลตอบรบั
จากนักเรียนก็ดีมาก เด็ก
เขามคีวามสขุมาก ขอบคณุ 
กฟผ. จรงิๆ” นางศริลิกัษณ์ 
เส็งมี กล่าว 

“คน กฟผ. ท�าด”ี 
จงึเป็นอกีหนึง่โครงการของ 
กฟผ. ทีน่่าภาคภมูใิจ เพราะ
แสดงให้เหน็ถงึ ความตัง้ใจ 
ท่ีจะเป็นผูใ้ห้ของผูป้ฏบิตังิาน กฟผ. ทีพ่ร้อมน�าทกัษะความสามารถทีมี่อยูม่า
ท�าประโยชน์เพ่ือสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม นอกเหนอืจากการท�างานหลัก                                                               
ในด้านการผลิตไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ รู้จักแบ่งปน ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์องค์การได้อย่างยั่งยืน q
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การเป็นจิตอาสา
นัน้ไม่ยากอย่างทีคิ่ด เพราะ
ไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานใดใน 
กฟผ. กส็ามารถรวมกลุม่
กนัท�ากิจกรรมดีๆ ได้ ซึง่
เกณฑ์ในการคัดเลือกนัน้ 
แต่ละกลุ่มจะต้องมสีมาชกิ
อย่างน้อย 3 คน น�าเสนอ
กจิกรรมทีต่นเองไม่ได้รบัผล
ประโยชน์โดยตรง เป็นกจิกรรมทีม่คีวามยัง่ยืน และไม่เป็นกิจกรรมบริจาค
สิง่ของ โดยต้องด�าเนนิการในพืน้ทีท่ีห่น่วยงานสงักดั นอกจากนี ้ในการด�าเนนิ
กจิกรรม ชมุชนและเครอืข่ายต้องมีส่วนร่วม รวมถงึต้องไม่มีหน่วยงานหลักท่ี
รบัผดิชอบโดยตรงมาก่อน ซ่ึงทีผ่่านมามกีลุม่จติอาสาใหม่และกลุม่จติอาสาเก่า                                                                  
ท่ีได้พฒันาต่อยอดกจิกรรมจากปก่อนๆ ได้รบัคดัเลอืกมากมาย โดยได้ลงพืน้ท่ี                                                                  
ท�าจติอาสาท้ังในด้านสงัคมและชมุชน สิง่แวดล้อม เยาวชน การพฒันาอาชพี                                                               
และประเพณีวัฒนธรรม

นางสาวจุฑาทิพย์ เชี่ยวชาญ วิทยากรระดับ 5 ฝ่ายกลยุทธ์ความ
ยั่งยืน (อกย.) หนึ่งในทีมงานผู้ดูแลโครงการ คน กฟผ. ท�าดี เล่าว่า ใน
แต่ละปนั้น จะมีกลุ่มที่ผ่านเข้ารอบประมาณ 20 กลุ่ม ซึ่งเมื่อแต่ละกลุ่มได้
งบประมาณสนบัสนนุแล้ว กจ็ะลงพืน้ทีท่�ากจิกรรมต่างๆ โดยจะมทีมีงานคอย
ตดิตาม ตรวจเย่ียมผลงาน และตรวจสอบงบประมาณว่าได้ใช้งบไปตรงตามที่
ระบหุรือไม่ และหากกจิกรรมเสรจ็ส้ินแล้ว กจ็ะมีการสรปุและน�าเสนอผลงาน 
รวมไปถึงจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน ณ ส�านักงานใหญ่ กฟผ. ด้วย
 “งานนีไ้ม่มรีางวัล ไม่มีการแข่งขนัว่ากลุม่ไหนชนะ เพราะทกุคนต่างท�า 
ด้วยใจทีอ่ยากจะมอบสิง่ดีๆ  ให้แก่ผูอ้ืน่ ซึง่สิง่ทีเ่ราได้เหน็จากปทีผ่่านๆ มากค็อื 
สงัคมและชุมชนมคีวามสขุ อย่างเช่น กจิกรรม “ส่งเสรมิอาชพีตกแต่งสถานที่                                       
ด้วยลูกโป่ง” ทีอ่�าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล�าปาง ซึง่แต่เดมิชาวบ้านท�าไม่เป็น แต่

พอกลุ่มจติอาสาของ กฟผ. 
ไปสอนให้เขา เขากส็ามารถ
ท�าได้ จนทกุวนันีก้ลายมา
เป็นอาชีพเสรมิ ท�าลกูโป่ง
ตกแต่งในสถานทีต่่างๆ และ
เมือ่มงีาน กฟผ. กไ็ปจ้างเขา  
เป็นการช่วยเหลือชมุชนอกี 
ทางหนึ่ง นอกจากนี้ การ
ร่วมโครงการดงักล่าว ท�าให้

ผูป้ฏบิตังิานทีไ่ม่เคยลงพืน้ทีม่าก่อน ได้สมัผสัการท�างานลงพ้ืนทีจ่รงิๆ ซึง่ช่วย                                                                 
ให้เข้าใจงานลงชมุชนเพิม่มากยิง่ขึน้                                                
และได้รับทราบถึงบทบาทด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
กฟผ. อีกทั้งเขายังได้ใช้ทักษะ
ความเชี่ยวชาญสร้างประโยชน์                                                           
ให้กับสังคม ได้สร้างเครือข่าย 
รู้จักคนในและนอกองค์การมาก
ยิง่ขึน้ เช่น กิจกรรม “พีแ่ต่งห้อง                              
น้องเพลดิเพลนิ” ของกลุม่วิศวกรรม
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	 ตลอด	50	ปีที่ผ่านมา	กฟผ.	ยังคงมุ่งมั่นท�าหน้าที่ผลิตไฟฟาเพื่อ
ความสขุของคนไทยมาอย่างต่อเนือ่ง	ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล	ด�าเนนิงาน
ด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	โดยค�านงึถึงความรบัผดิชอบ																																																																															
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ไม่เพียงเท่านี้	 ยังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
การสร้างบุคลากรที่เก่ง	 ดี	 และมีจิตส�านึกในการเป็นจิตอาสา	 โครงการ	

โยธา ทีช่่วยกนัสร้าง ทาส ีเทปนู พัฒนาโรงเรยีนบ้านต้นมะพร้าว อ�าเภอศรสีวสัด์ิ                                                               
จงัหวดักาญจนบุร ีด้วยแรงกายแรงใจของตวัเอง โดยมกีลุม่ชาวบ้านมาออกแรง 
ช่วยเหลอื ซึง่กท็�าให้ผูป้ฏบิตังิาน กฟผ. สนทิสนมกับพวกเขามากยิง่ข้ึน ได้ช่วยเหลอื                                                                 
กันเสมือนเป็นพี่เป็นน้องกัน” นางสาวจุฑาทิพย์ เชี่ยวชาญ เล่าเพิ่มเติม

ผลลพัธ์ของการท�ากจิกรรมต่างๆ ของกลุ่มจิตอาสาเหล่านี ้สะท้อน
ให้เห็นว่า แม้จะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ใหญ่โตนัก แต่ก็ได้สร้างคุณค่าให้แก่
ผู้ท่ีได้รับเสมอมา รอยยิ้มและเสียงขอบคุณที่กลุ่มจิตอาสาได้รับกลับคืน 
จึงเป็นสิ่งตอบแทนท่ีล�้าค่า และเป็นก�าลังใจในการท�าสิ่งดีๆ เพื่อสังคม
ต่อไป ดังเช่นที่ นางศิริลักษณ์ เส็งมี ผู้อ�านวยการโรงเรียนบุญญราศรี 
จงัหวัดชลบุรี ได้เคยกล่าวไว้เมือ่คร้ังท่ีกลุ่มหิง่ห้อยบางปะกง ได้มาลงพืน้ท่ี                                                          
สอนการน�าเสนองานด้วยสื่อวีดิทัศน์แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ใหม่ของเด็กนกัเรยีนทีจ่ะได้เรยีนรูแ้ละพฒันาเทคนคิในการน�า
เสนอผลงาน ซึง่สามารถน�าไปใช้ในการเรียนหรือเป็นอาชพีเสริมต่อไปได้
เป็นอย่างดี

“¤¹ ¡¿¼. ·íÒ´Õ”

“คน	กฟผ.	ท�าดี”	จึงเกิดขึ้นในปี	2556	โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสในการเป็นจิตอาสาท�าประโยชน์เพื่อสังคม	ชุมชน	
และสิ่งแวดล้อม	 โดยเปดให้มีการรวมกลุ่มคิดท�ากิจกรรมตามความสนใจ	 และยื่นเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน	 จนปัจจุบันมีกิจกรรมที่						
เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นจ�านวนกว่า	97	กิจกรรม	และล่าสุดในปี	2562	นี้	 ได้เปดรับสมัครกลุ่มจิตอาสาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว	มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครกว่า	31	กลุ่ม	ซึ่งจะมีการประกาศผลการพิจารณากลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนภายในวันที่	5	เมษายน	2562
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ส�านักงานไทรน้อย
 ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นศูนย์กลางในการบ�ารุง
รักษา ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา งานอะไหล่ และงานเคมี ในธุรกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมคีณุภาพ ตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์รวมความรู้                                                                  
และนวัตกรรมการบ�ารุงรักษา

“ธุรกิจเดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟา”
อีกหนึง่ความเชีย่วชาญของ	กฟผ.	พร้อมให้บรกิารอย่างครบวงจร

	 โรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาให้เราใช้อยู่ทุกวันนี้	กว่าจะสามารถเดินเครื่องได้	ต้องประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆ	มากมาย	ไม่ว่าชิ้นส่วนจะเล็กเพียงแค่
ปลายเข็ม	หรือใหญ่กว่าตึก	10	ชั้น	แค่เพียงรูรั่วเล็กๆ	บนชิ้นส่วนของอุปกรณ์อาจท�าให้โรงไฟฟาขนาดใหญ่เสียหายได้ในพริบตา
	 โรงไฟฟาจะขับเคลื่อนไม่ได้เลยหากขาดฟันเฟองที่ส�าคัญอย่างการบ�ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ซึ่งเป็นหน้าที่ส�าคัญและก่อให้เกิดธุรกิจ
ของ	กฟผ.	ที่คนทั่วไปอาจยังไม่รู้	นั่นคือ	งานธุรกิจด้านการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟา	 (Operations	and	Maintenance	หรือ	O&M)									
ในนาม	EGAT	Business	ที่ให้บริการมานานกว่า	20	ปี	ด้วยทีมงานมืออาชีพ	พร้อมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการผลิตไฟฟาที่สั่งสมมากว่า	
50	ปี	รวมถึงระบบงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล	ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรมชั้นน�าทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศในการใช้บริการ	O&M	ของ	กฟผ.

ส�านักงานหนองจอก
 ตั้งอยู่ที่ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ซ่อมและ
ผลิตอะไหล่โรงไฟฟ้าของภูมิภาคท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยกระดับ
ให้การซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าจากที่ต้องส่งอุปกรณ์หรืออะไหล่ไปซ่อมไกลถึงยุโรป 
แต่ปัจจบุนัศูนย์ฯ แห่งนีส้ามารถซ่อมอปุกรณ์และอะไหล่ทีช่�ารดุเสยีหายได้อย่าง
ครบวงจร ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและย่นระยะเวลาในการซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์

	 ด ้วยทีมงาน	 O&M	 มีความเป ็นมืออาชีพ ท่ีมากด ้วย																					
ประสบการณ์พร้อมองค์ความรู ้เฉพาะทางของ	 กฟผ.	 ที่ส่ังสม															
มานานกว่า	 50	 ปี	 ตลอดจนมีการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้																																																								
อย่างไม่หยุดยั้ง	 ทั้งหมดนี้	 ไม่ใช่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟา																							
ของ	 กฟผ.	 เท่าน้ัน	 แต่ยังพร้อมให้บริการภาคเอกชนทั่วไปอย่าง												
ครบวงจร	 ให้สามารถเดินเครื่องได้ตามเปาหมาย	 มีระบบการผลิต										
ที่ราบรื่น	 และเพิ่มโอกาสในการผลิตไฟฟา	 เพ่ือให้ทุกเมกะวัตต์ของ								
การผลิตไฟฟามีคุณภาพที่ดี	มั่นคง	ไม่ตกดับ	q

เรื่องโดย กคช-ย.

 นอกจากธุรกิจ O&M ที่ให้บริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าหลากหลาย
ประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้า
พลงัน�า้ และโรงไฟฟ้าพลงัหมนุเวยีนอย่างไบโอแมส กฟผ. ยงัมบีรกิารงานซ่อม
และผลิตอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยมีโรงซ่อม ตรวจสอบ และ
ปรับสมดุลเครื่องจักรหมุน (หรือ Rotor) ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มี
การให้บริการงานเคมีโรงงาน เช่น การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพน�้าและ
ไอน�้าในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม บริการงาน
สนับสนุนวิศวกรรมและอื่นๆ เช่น บริการให้ค�าปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ ของ
โรงไฟฟ้า พร้อมแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง และบริการงานทดสอบประสิทธิภาพ
เคร่ืองจกัร ประเมนิสภาพเครือ่งจกัรและเครือ่งมอื อปุกรณ์  โรงไฟฟ้า ตลอดจน                                                                
ให้บรกิารงานฝกอบรมวชิาการด้านโรงไฟฟ้า ทัง้นี ้กฟผ. มีศนูย์ซ่อมบ�ารงุ 2 แห่ง                                                                
ได้แก่ ส�านักงานไทรน้อย และส�านักงานหนองจอก
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 เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2562 นายจกัษ์กรชิ พบิลูย์ไพโรจน์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
EGCO Group แถลงผลการด�าเนนิงานประจ�าป 2561 ใน
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst’s Briefing) ณ โรงแรม 
โซฟเทล กรุงเทพ ว่าผลประกอบการของ EGCO Group 
ป 2561 ดกีว่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ มกี�าไรสทุธ ิ21,073 
ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปก่อนจ�านวน 9,255 ล้านบาท หรอื
คิดเป็นร้อยละ 78 หากพจิารณาเฉพาะก�าไรจากการด�าเนิน
งาน บริษทัฯ มีก�าไรจากการด�าเนินงาน จ�านวน 23,372 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 14,104 ล้านบาท หรือร้อยละ 152 ซึ่งมีปัจจัย
สนบัสนนุหลกัมาจากก�าไรการขายสนิทรพัย์ 3 แห่ง จ�านวน 14,177 ล้านบาท 
ได้แก่ ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า ภาค
ตะวันออก จ�ากดั (มหาชน) (EASTW) บรษิทั จเีดค จ�ากดั (GIDEC) และบรษิทั 
Masinloc Power Partners Co.Ltd. (MPPCL) และมกี�าไรจากการด�าเนนิงาน 
ปกติ จ�านวน 9,195 ล้านบาท ลดลง 73 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการ                     
บริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป 2562 ให้จ่าย
เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานครึ่งปหลังของป 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.50 
บาท และเงินปันผลพิเศษจากการขายสินทรัพย์ ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท                                                                
ซึง่หากได้รบัการอนมุตั ิเท่ากบับรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลตลอดป 2561 ในอัตรา
หุ้นละ 9.50 บาท
 ส�าหรับผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นในป 2561 ได้แก่ การเข้าลงทุน
สัดส่วนร้อยละ 49 ในบริษัท Paju Energy Service Co.,Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของ
และด�าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Paju ขนาดก�าลงัการผลติ 1,823 
เมกะวัตต์ จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ การลงทุนครั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วม

EGCO	แถลงผลการด�าเนนิงานปี	2561
ก�าไรสุทธิ	2.1	หมื่นล้านบาท

	 บริษัท	ผลิตไฟฟา	จ�ากัด	(มหาชน)	แถลงผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2561	มีก�าไรสุทธิจ�านวน	21,073	ล้านบาท	เล็งปันผลครึ่งปีหลัง	3.50	
บาท	 พร้อมเผยทิศทางการด�าเนินธุรกิจปี	 2562	 มุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟาและแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

เป็นพันธมิตรกับบริษัท SK E&S Co.,Ltd. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ LNG 
ดังนั้น นอกจากจะเป็นการขยายตลาดเข้าสู่พื้นที่ใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
แล้ว ยังเป็นโอกาสน�าไปสู่ความร่วมมือในการท�าธุรกิจ LNG ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี
ศักยภาพ ทั้งในประเทศและประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟกในอนาคตด้วย โดย
การซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 
 “EGCO Group เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยมีโอกาส
เติบโตค่อนข้างจ�ากัด บริษัทฯ จึงมุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก 
โดยจะต่อยอดธรุกจิในภูมิภาคอาเซยีนทีม่ฐีานอยูแ่ล้ว ได้แก่ สปป.ลาว ฟลปิปนส์ 
อนิโดนเีซีย และขยายการลงทนุไปยงัประเทศอืน่ๆ ในภูมิภาคเอเชยีแปซฟิก เช่น 
เกาหลใีต้ รวมทัง้แสวงหาโอกาสการลงทนุในธุรกจิใหม่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิหลกั 
เช่น ธุรกิจ LNG โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งอย่าง บริษัท SK 
E&S Co.,Ltd. อย่างไรก็ตาม ส�าหรับโอกาสการลงทุนในประเทศไทย EGCO 
Group มคีวามพร้อมส�าหรับการลงทนุตามนโยบายของภาครฐั และแผนพัฒนา
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับใหม่ (PDP2018) โดยเฉพาะการ
ลงทนุในโครงการ IPP บรษิทัฯ มคีวามพร้อมทีจ่ะเข้าแข่งขนัประมลูในทกุพืน้ที่ 
ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันตก ภาคใต้ หรือภาคตะวันออก” นายจักษ์กริช กล่าว 
 ในป 2562 บริษัทฯ เตรียมงบลงทุนไว้ประมาณ 30,000 ล้านบาท 
ส�าหรบัการซือ้หุน้โรงไฟฟ้า Paju ประเทศเกาหลใีต้ และโครงการทีอ่ยูร่ะหว่าง
ก่อสร้าง 3 โครงการ รวมก�าลงัการผลติตามสญัญาซือ้ขายและตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น 544 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าไซยะบุรี 160 เมกะวัตต์ ใน สปป.ลาว 
โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา 223 เมกะวัตต์ ในฟลิปปนส์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการ 
จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในป 2562 และโรงไฟฟ้า                                                             
น�้าเทิน 1 161 เมกะวัตต์ ใน สปป.ลาว ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ ในป 2565 q

 ต้นยคุ 90 เป็นช่วงทีก่ล้องฟล์มเริม่ถกู Disrupt ด้วยเทคโนโลยกีล้อง
ระบบดิจทิลั และจนถงึปัจจบุนัระบบการบนัทกึภาพลงบนฟล์มก็ถกูแทนทีด้่วย
ระบบดจิทิลัไปโดยสมบรูณ์ ไม่มใีครคาดคดิว่ามนัจะเกิดข้ึนได้ แม้แต่ในความคดิ 
ณ ขณะนัน้ของผู้บรหิารบรษิทั Eastman Kodak ในป ค.ศ. 1975 ซึง่เป็นปที่
กล้องระบบดิจทิลัขนาดพกพาตัวแรกได้ถกูพฒันาขึน้มาได้ส�าเรจ็ โดยทมีวศิวกร
ไฟฟ้าของบริษัท น�าโดย “Steven Sasson” ซึ่งหลังจากที่วิศวกรหนุ่มได้รับ
มอบหมายจากบริษัทให้ท�าการศึกษาอุปกรณ์ระบบ CCD (charge-coupled 
device) หรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวน�าที่ใช้แปลงสัญญาณแสงและสีเป็นสัญญาณ
ไฟฟ้าเพื่อใช้บันทึกลงในวัสดุเก็บข้อมูล ไม่นาน เขาก็ได้น�าเสนอกล้องดิจิทัล
ขนาดเท่าเคร่ืองปงขนมปังให้กับผู้บริหารครั้งแรก โดยมีภาพทดลองถ่ายที่
สมบูรณ์อันโด่งดัง คือรูปของเด็กชายกับสุนัขบีเกิล แม้ว่าคุณภาพของรูปบน
จอแสดงผลจะไม่ได้สวยงามมากนกั แต่ส�าหรบัยคุนัน้ เจ้ากล้องขนาดใหญ่นีก้น่็า
สนใจไม่น้อย Steven ได้รบัโอกาสจากผูบ้รหิารในการพฒันากล้องระบบดจิทิลั            
ดังกล่าวต่อไป แต่ในเวลาต่อมา ด้วยความทีเ่ป็นแบรนด์ผูผ้ลิตกล้องฟล์ม และ
อุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับกล้องฟลม์โดยครบวงจรนี้ ท�าให้ Kodak มองว่า
กล้องระบบดิจิทัลอาจจะมาท�าลายตลาดสินค้าที่แบรนด์ครองอยู่เสียมากกว่า
การเป็นนวตักรรมแห่งอนาคต จงึแค่ยืน่จดสทิธบัิตรต้นแบบกล้องระบบดจิทิลั
ตัวนี้ ในป 1978 และท�าเงินมหาศาลจากค่าสิทธิบัตร ในขณะที่ บริษัท
ต่างๆ น�าเทคโนโลยดีงักล่าวไปพฒันาต่อ จนสร้างปรากฏการณ์ของกล้องดจิทิลั                                                                

เด็กชายกับสุนัขบีเกิล
	 เหตเุกดิจากน้องโตะข้างๆ	ก�าลงัจะไปเท่ียวต่างประเทศและได้ซือ้กล้องฟล์มตวัหนึง่มาจากออนไลน์ช้อปปง	และประจวบ

กับใกล้วันก�าหนดส่งบทความของผู้เขียนพอดี	 ท�าให้นึกถึงกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจที่อยากจะน�ามาแชร์กันในคุยเฟองเรื่อง
แบรนด์ฉบับนี้	เรื่องเกี่ยวกับแบรนด์กล้องชื่อดัง	Kodak	แบรนด์แรกที่พัฒนากล้องระบบฟล์มและเป็นผู้ผลิตกล้องระบบฟล์มแบบครบวงจรราย
ใหญ่จากสหรัฐฯ	ซึ่งน้อยคนจะรู้ว่ากล้องระบบดิจิทัลตัวแรกของโลกก็	Kodak	เช่นกันที่ท�าได้ส�าเร็จ	(แต่อย่างเงียบๆ)	แล้วท�าไมพวกเราถึงได้รู้จัก
กับกล้องดิจิทัลครั้งแรกจากแบรนด์อื่นซะงั้น	?	

ในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน แซงหน้า Kodak ที่กว่าจะปล่อยสินค้ากล้องดิจิทัล
ของตัวเองออกสู่ท้องตลาด  ก็เกือบ 10 ปให้หลังแล้ว

ถงึแม้ว่า กระแสกล้องฟิล์มจะกลบัมาฮติ แต่มนักไ็ม่ได้ท�าให้แบรนด์
ยกัษ์ใหญ่นีก้ลบัมายิง่ใหญ่ได้ดงัเดมิอกีครัง้ กรณศีกึษาดงักล่าว ไม่ได้เกิดขึน้
กับ Eastman Kodak แค่เพียงแบรนด์เดียว บริษัทและแบรนด์ขนาดใหญ่                                                              
ในโลกต่างต้องเผชิญกบัการคกุคามของโลกแห่งนวตักรรมกนัทัว่ถ้วน ทว่า 
มันจะส่งผลร้ายหรือดีกับแบรนด์นั้น ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่
แบรนด์จะต้องพัฒนาอย่างสม�่าเสมอนั่นเอง q

 

(เครดิตภาพ : https://www.diyphotography.net/worlds-first-digital-camera-introduced-man-invented/)

ที่มา
https://www.techmoblog.com/first-digital-camera/
https://lens.blogs.nytimes.com/2015/08/12/kodaks-first-digi tal-moment/
http://www.digicammuseum.com/en/history

ข่าว : อพธ.



นาย ฮ นกฮูก ตาโต

ฉบบัที	่325	เดอืนมนีาคม	พ.ศ.	2562

 รูห้รือไม่ นอกจากความอร่อยแล้ว ขนมขบเค้ียวในมอืของคณุยงัแฝง
ไปด้วยโซเดียม ซึ่งหากร่างกายได้รับในปริมาณที่มากเกินไป จะเสี่ยงต่อโรค
หัวใจ หลอดเลือดอุดตัน ความดันโลหิตสูง และไตวายในที่สุด

องค์การอนามยัโลก (WHO) แนะน�าการบรโิภคโซเดยีมทีเ่หมาะสม  
ไม่ควรเกนิ 2,000 มลิลกิรมั/วัน หรอืเทยีบเท่าเกลอื 5 กรมั หรอื 1 ช้อนชา
ในขณะทีผู้่ใหญ่ไทยบรโิภคโซเดยีมสงูกว่าทีก่�าหนด 2 เท่า สิง่ทีน่่าจับตามอง
คอื เดก็ไทยบรโิภคโซเดยีมเกนิ 5 เท่า ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้าง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานพนัธมติร จงึร่วมประกาศเจตนารมณ์แก้
ปญหาพฤตกิรรมเดก็ตดิเคม็ โดยตัง้เป้าหมายลดเคม็ให้ได้ร้อยละ 30  ภายในป                                                             
2568 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต
 หนึง่ในพฤตกิรรมตดิเค็มของเด็ก มาจากการปรงุอาหารของผูป้กครอง                                                                 
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ 
สสส. ให้ค�าแนะน�าพ่อแม่ในการเลอืกอาหารและขนมให้ลกูว่า พ่อแม่สามารถ
บอกให้ลกูรูถ้งึคณุประโยชน์ของอาหารแต่ละประเภท เช่น อาหารก่ึงส�าเรจ็รปู 
ขนมขบเคี้ยว สิ่งส�าคัญคือ ต้องดูฉลากปริมาณโซเดียมหรือแบ่งบริโภคต่อมื้อ
ให้เป็น ไม่ควรบริโภคจนหมดซองในม้ือเดียว รวมทั้งควรสร้างวินัยในการ
บรโิภคในปรมิาณท่ีพอเหมาะ ถ่ายทอดความรูใ้นเร่ืองขนมขบเคีย้วและอาหาร
ให้พี่เลี้ยง และส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ เป็นต้น
วิธีสังเกตปริมาณและค�านวณโซเดียม
 ข้อมูลโภชนาการด้านข้างหรือหลังซองอาหาร จะบ่งบอกว่า ภายใน
บรรจุภัณฑ์นี้มีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่ สิ่งที่ควรสังเกตต่อมาคือ ต้องดูที่
จ�านวนหน่วยบริโภคต่อซองด้วย เช่น ขนมมันฝรั่งทอดยี่ห้อหนึ่งระบุว่า มี
โซเดียม 170 มิลลิกรัม ในขณะที่จ�านวนหน่วยบริโภคต่อซอง คือ 2 สรุป
ได้ว่าขนมถุงนี้ ควรที่จะแบ่งบริโภค 2 ครั้ง แต่ถ้าบริโภคหมดในครั้งเดียว              
ก็จะได้รับโซเดียม 170x2 = 340 มิลลิกรัม นั่นเอง
 นอกจากน้ี ยงัมีฉลากโภชนาการอกีแบบทีเ่รียกว่า ‘ฉลาก หวาน มนั เคม็’                                                                
อยู่หน้าซองขนมโดยจะบอกปริมาณพลังงาน น�้าตาล ไขมัน และโซเดียม  

ดูฉลากโภชนาการให้เป็น	 ลดเค็ม	 ลดโรค
	 ซองขนมสีสันสดใส	ตั้งเรียงรายบนชั้นวางของภายในร้านสะดวกซื้อ	ล่อตาล่อใจทุกเพศทุกวัย	ทั้งรสชาติ
ที่แปลกใหม่และรสชาติที่คุ้นเคยให้เลือกหยิบลงตะกร้าได้อย่างง่ายดาย	ด้วยเหตุผลสั้นๆ	ที่ว่า	‘อร่อยดี’

ซ่ึงคิดเป็นปริมาณต่อถุงอยู่แล้ว จึงสามารถ
สังเกตได้และง่ายในการเลือกซื้อ แต่ทางที่
ดีที่สุดควรหลีกเล่ียงขนมขบเค้ียวหรือเลือก
ขนมที่มีโซเดียมน้อยๆ จะดีกว่า ยังมีวิธีลด
โซเดียมแบบง่ายๆ ที่รับรองว่าหากพิถีพิถัน
ในการเลือกบริโภค จะท�าให้ห่างไกลเค็ม
และห่างไกลโรคได้ไม่ยาก   

1.หากปรุงอาหารเอง ควรลด
ปริมาณเคร่ืองปรุงในอาหาร เช่น น�า้ปลา ซอสปรุงรส  
ซีอิ๊ว น�้ามันหอย ผงชูรส และควรตวงก่อนปรุงทุกครั้ง

2.หากกินข้าวนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการปรุงรสเพิ่ม จากเครื่องปรุง
ต่างๆ  และไม่ควรซดน�า้แกงหรอืน�า้ซุปจนหมด เพราะโซเดียมจากเครือ่งปรงุ
ต่างๆ จะละลายอยูใ่นน�า้แกงและน�า้ซปุ หากเป็นไปได้ควรประกอบอาหารทาน
เองแทนการทานข้าวนอกบ้าน

3.หลีกเลี่ยงการทานอาหารรสจัด อาหารหมักดอง-แช่อิ่ม อาหาร
แปรรปู  อาหารส�าเรจ็รูป อาหารกระปอง อาหารแช่แขง็ บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู 
ขนมขบเคีย้ว หรอืเลอืกทานอาหารธรรมชาติ แต่ถ้าจ�าเป็นต้องทาน ควรอ่าน
ฉลากโภชนาการทุกครั้ง และเลือกอาหารที่มีโซเดียมน้อยที่สุด

4.ควรลดการทานขนมหวานทีม่โีซเดยีม เช่น กล้วยบวชช ีขนมอบ
ทุกชนิดที่ใส่ผงฟู เช่น ขนมปัง เค้ก คุ้กกี้ โดนัท เป็นต้น

ประโยชน์ของฉลากโภชนาการ ไม่ได้ระบเุฉพาะข้อมลูของโซเดยีม
เท่านั้น แต่ยังระบุข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกบริโภคอีกด้วย     
รู้อย่างนี้แล้ว ก่อนจะหยิบซื้ออาหาร ขนมขบเคี้ยว ลงตะกร้า ลองหมั่น
ตรวจเช็คข้อมูลโภชนาการจากฉลากโภชนาการให้เป็นนิสัย เพื่อควบคุม
ปริมาณโซเดียมให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง
และคนในครอบครัว q

ที่มา : www.thaihealth.or.th

“ที.่.หวัมมุถนน Closer than you think”
โดย “รวิศ หาญอุตสาหะ” หนังสือที่รวบรวม
เอาวิธีคิดของการใช้ชีวิตส่วนตัว และชีวิตการ
ท�างาน มาบอกเล่าเป็นเรื่องราวในแต่ละบท
จะมีแง่คิด แนวทางการใช้ชีวิตที่ผสมผสานกัน
อย่างลงตัว และปดท้ายด้วยถ้อยค�าที่สร้างแรง
บนัดาลใจจากนกัคิดคนดงัต่างๆ ช่วงกระตกุให้
คุณรู้สึกตัวว่า งาน และ ชีวิตนั้นไม่ได้ยุ่งเหยิง
หากคุณรู้จักที่จะจัดการกับมันอย่างมีวินัย

ต้ังปณธิานปี	2562	ด้วยการอ่านหนงัสอื
	 ปณิธานในปี	2562	นี้	คุณตั้งเปาหมายไว้อย่างไรบ้างครับ	นาย	ฮ	นกฮูก	ได้ทบทวนสิ่งต่างๆ	ที่ได้คิด	ได้ท�า																																																																														
มทีัง้ทีส่�าเรจ็และไม่ส�าเร็จเม่ือปีท่ีแล้วมาวเิคราะห์และต้ังเปาหมายใหม่	สิง่หนึง่ทีอ่ยู่ในเปาหมายปีนี	้คอื	จะอ่านหนงัสอื
ให้ได้อย่างน้อยวันละ	30	หน้า	หรืออาทิตย์ละ	1	เล่ม	เลยอยากเชิญชวนคุณๆ	ให้ลองตั้งเปากับการอ่านหนังสือ
ดูบ้าง	#อ่านวันละนิดคิดเปลี่ยนแปลง

 เรื่องเล่าที่จะท�าให้คุณมองเห็นปัญหา
และโอกาสของผู้น�าในยุค Open source 4.0 
ร้อยเรียงจากประสบการณ์และความรู้ของคนที่
ได้ไปสร้างชื่อในต่างแดน ตามรอยความส�าเร็จ
ของผูน้�าทีค่ณุเป็นได้ไปกบัหนงัสอื “เส้นทางแห่ง
ผูน้�า The Leadership Journey” โดย “ดร.ธญั                                       
ธ�ารงนาวาสวสัดิ”์ เริม่ก้าวแรกสูเ่ส้นทางแห่งผูน้�า
ของคุณได้แล้ว

“การเดนิทางทีป่ราศจากผูเ้ดนิ” เป็น
หนังสือที่หยิบยกเอาใจความส�าคัญจากคลิป 
Youtube สุขกายสขุใจ มารวบรวมเป็นเล่มช่วย
ให้การเข้าถงึธรรมะของพระพทุธเจ้านัน้เข้าใจได้
ง่ายขึน้ สร้างการต่ืนรูจ้ากภายในผ่านข้อความที่
เบาสบาย อ่านง่าย ซมึซบัได้อย่างรวดเรว็ และ
ในบางบทคุณจะได้ข้อคิดเตือนสติ เตือนใจ ว่า
อย่าหลงติดอยู่กับโลกนี้มากเกิดไป เพราะการ
ยึดยิ่งเกาะเกี่ยวสิ่งต่างๆ เอาไว้เป็นการสร้าง
ทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว q

ซ่ึงคิดเป็นปริมาณต่อถุงอยู่แล้ว จึงสามารถ
สังเกตได้และง่ายในการเลือกซื้อ แต่ทางที่
ซ่ึงคิดเป็นปริมาณต่อถุงอยู่แล้ว จึงสามารถ
สังเกตได้และง่ายในการเลือกซื้อ แต่ทางที่
ซ่ึงคิดเป็นปริมาณต่อถุงอยู่แล้ว จึงสามารถ

ดีที่สุดควรหลีกเล่ียงขนมขบเค้ียวหรือเลือก
ขนมที่มีโซเดียมน้อยๆ จะดีกว่า ยังมีวิธีลด
ดีที่สุดควรหลีกเล่ียงขนมขบเค้ียวหรือเลือก
ขนมที่มีโซเดียมน้อยๆ จะดีกว่า ยังมีวิธีลด
ดีที่สุดควรหลีกเล่ียงขนมขบเค้ียวหรือเลือก

โซเดียมแบบง่ายๆ ที่รับรองว่าหากพิถีพิถัน
ขนมที่มีโซเดียมน้อยๆ จะดีกว่า ยังมีวิธีลด
โซเดียมแบบง่ายๆ ที่รับรองว่าหากพิถีพิถัน
ขนมที่มีโซเดียมน้อยๆ จะดีกว่า ยังมีวิธีลด



13ฉบับที่	325	เดือนมีนาคม		พ.ศ.	2562

 เ มื่ อ วั น ที่ 
15 มีนาคม 2562                        
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์             
รฐัมนตรว่ีาการ กระทรวง
พลังงาน และ ท่านค�า
มะน ีอนิทลิาด รัฐมนตรี
กระทรวงพลังงานและ
บ่อแร่ สปป.ลาว ให้เกยีรติ
เป็นสักขีพยานในพิธีลง
นามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างสองประเทศ โดยมี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย                                
ผู้ว่าการ กฟผ. และ ท่านบุนอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อ�านวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า
ลาว (ฟฟล.) เป็นผู้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเข่ือนน�้างึม 1 และ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเขื่อนเซเสด ฉบับใหม่ ทั้งนี้ ภายในงานยังได้
รับเกียรติจากท่านดาววง พอนแก้ว หัวหน้าห้องการกระทรวง กระทรวง
พลังงานและบ่อแร่ ท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอ�านาจ

	 กฟผ.-ฟฟล.	ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการเขื่อนน�้างึม	1	และสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการเขื่อนเซเสด	ฉบับใหม่	ทดแทนฉบับเดิมที่
ก�าลังจะครบอายุสัญญา	เพื่อเสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟาไทย	โดยปรับอัตราค่าไฟฟาปีต่อปี	ให้สะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟาที่แท้จริง

กฟผ.-ฟฟล.	ลงนามซื้อขายไฟฟา	“น�้างึม	1–เซเสด”
เสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟาของประเทศ

เต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ�าประเทศไทย นายกุลิศ           
สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงาน 
ฟฟล. และ กฟผ. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 201 อาคารส�านักผู้ว่าการ                                                             
ส�านักงานใหญ่ กฟผ.
 ส�าหรบัการด�าเนนิการซือ้ขายไฟฟ้าโครงการเขือ่นน�า้งมึ 1 และโครงการ
เขือ่นเซเสด ได้มกีารซือ้ขายไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการเขือ่นน�า้งมึ 1  
ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2549 และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเขื่อนเซเสด                                                        
ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2544 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและก�าลังจะครบ
อายุสัญญาในเดือนมีนาคม 2562 นี้ ดังนั้น สัญญาฉบับใหม่จึงเป็นการปรับ
สญัญาฯ จากเดมิก�าหนดด้วยราคาคงที ่เป็นการปรบัราคาเพือ่ให้สะท้อนต้นทุน
การผลิตไฟฟ้าที่แท้จริง 
 ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว นอกจากจะเป็นการปรับอัตราค่าไฟฟ้าให้
สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิตามทีม่กีารซือ้ขายในปัจจบุนั และเสริมสร้างความม่ันคง
ด้านพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการย�้าความสัมพันธ์ท่ีดีของทั้งสองประเทศใน
การพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าร่วมกัน q

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน (รมว.พน.) แถลงข่าว
เพิม่การใช้น�า้มนัปาล์มผลติกระแสไฟฟ้า
ทีโ่รงไฟฟ้าบางปะกง จังหวดัฉะเชงิเทรา 
และพจิารณาเพิม่จดุรบัซือ้น�า้มนัปาล์ม                                           
เพ่ิมเติม โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ                                                                           
ปลัดกระทรวงพลังงาน นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. นายธวัชชัย   
จกัรไพศาล รองผูว่้าการเชือ้เพลงิ (รวช.) และนายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ รองผูว่้าการ                                                              
พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 
201 อาคาร ท.100 ส�านักงานใหญ่ กฟผ. 
 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พน. กล่าวว่า จากมาตรการปรับสมดุล
น�้ามันปาล์มในประเทศของรัฐบาลที่กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ กฟผ. 
ด�าเนินการรับซื้อน�้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มมาผลิตไฟฟ้าที่
โรงไฟฟ้าบางปะกง ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ามันแห่งชาติ (กนป.) 

กระทรวงพลงังานให้	กฟผ.	ช่วยกระตุ้นราคาผลปาล์มน�า้มนั	เพิม่การใช้ผลติไฟฟา	1,500	ตนัต่อวนั
เพิ่มจุดรับน�้ามันปาล์มดิบ	รวมทั้งเร่งการช�าระเงินให้แก่โรงสกัด
	 กระทรวงพลังงานมอบหมายให้	 กฟผ.	 เร่งดูดซับปริมาณน�้ามันปาล์มดิบ	 โดยเพิ่มการใช้น�้ามันปาล์มผลิตกระแสไฟฟาที่โรงไฟฟาบางปะกง	
จ.ฉะเชิงเทรา	จากวันละ	1,000	ตัน	เป็น	1,500	ตัน	โดยเร็ว	พร้อมพิจารณาจุดรับน�้ามันปาล์มดิบที่คลัง	จ.สุราษฎร์ธานี	และให้เร่งการช�าระเงินให้
แก่โรงสกัดภายใน	7	วันท�าการ

ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มอบหมายให้ 
กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. เพิ่มปริมาณการใช้
น�า้มนัปาล์มดบิเดนิเครือ่งผลติกระแสไฟฟ้า จากวนั
ละ 1,000 ตนั เพิม่ก�าลงัการผลติเป็นวนัละ 1,500 
ตัน เพื่อเร่งดูดซับปริมาณน�้ามันปาล์มดิบออกจาก
ระบบได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นราคาผลปาล์ม
ให้มรีาคาสงูข้ึน และขอให้ กฟผ. ด�าเนนิการเพิม่จดุ
รับน�้ามันปาล์มดิบที่ จ.สุราษฎร์ธานี อย่างเร่งด่วน คาดว่าจะท�าให้เกษตรกร
สามารถขายปาล์มดิบได้ในราคากิโลกรัมละ 3-3.2 บาท อย่างต่อเนื่อง
 ท้ังนี้ กฟผ. ก�าลังด�าเนินการพิจารณาเพ่ิมจุดรับซื้อเพ่ิมเติมที่คลัง 
จ.สุราษฎร์ธานี โดยจะเร่งด�าเนินการช�าระเงินให้แก่โรงสกัดที่จัดท�าเอกสาร
เรียกเก็บเงินครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท�าการ เพ่ือให้โรงงาน                 
สกัดน�้ามันปาล์มมีความสามารถในการรับซื้อผลปาล์มทะลายจากเกษตรกรได้
มากขึ้น q

 เ มื่ อ วั น ที่ 
11 มีนาคม 2562         
นายวิบลูย์ ฤกษ์ศริะทยั                     
ผู้ว่าการ กฟผ. เป็น
ประธานเปดงานประชุม
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
Kick off Collaboration                       
“CSR หัวใจเดียวกนั”        
เพื่อให ้หน ่วยงาน        
ต่างๆ ได้รบัทราบขอบเขตงาน บทบาทหน้าที ่ปัญหา และแนวทางแก้ไขของแต่ละ
หน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมรองรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่และโรงไฟฟ้า
ทดแทน ตามแผน PDP 2018 โดยมี นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการ                                                                

กฟผ.	ปรบัทพับูรณาการงาน	CSR	เป็นหนึง่เดยีว	พร้อมลยุตามแผน	PDP	2018	ให้ส�าเรจ็
	 กฟผ.	 ปรับแผนการด�าเนินงานด้าน	 CSR	 มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันจากทุกสายงานเพื่อสร้างความเป็นหน่ึงเดียว	 พร้อมรองรับการ
ก่อสร้างโรงไฟฟาใหม่และโรงไฟฟาทดแทนให้ส�าเร็จตามแผน	PDP	2018	โดย	CSR	ของ	กฟผ.	ต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการของ
ชุมชนเป็นส�าคัญ	เพื่อสร้างความสุข	และความยั่งยืน

พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมี         
นายพฒันา แสงศรโีรจน์ รองผู้ว่าการยทุธศาสตร์ (รวย.) นายณฐัวฒิุ แจ่มแจ้ง                    
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร 
(รวห.) นายธวชัชยั จกัรไพศาล รองผู้ว่าการเชือ้เพลงิ (รวช.) และนายเรงิชัย คงทอง                                                                 
รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผน PDP 2018 ในระยะ 10 ป” ณ หอประชมุเกษม                                                                
จาติกวณิช 2 ส�านักงานใหญ่ กฟผ.
 ส�าหรบัการประชุมสมัมนาเชงิปฏบิติัการดังกล่าว นอกจากมกีารเสวนา
ในเรือ่งการเตรยีมความพร้อมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่แล้ว ยงัมีการน�าเสนอ                                                                 
ภาพรวมแผนและการด�าเนนิงานด้าน CSR ของแต่สะสายงานด้วย ซึง่การท�างาน
ด้าน CSR นั้น ต้องท�าภายใต้แผนงานเดียวกัน โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วม                                                              
และความต้องการของชุมชนเป็นส�าคัญ q



14 ฉบับที่	325	เดือนมีนาคม	พ.ศ.	2562

 เมือ่วนัที ่4 มีนาคม 2562 นายวบูิลย์ ฤกษ์
ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. และ นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ได้ร่วมลงนามในสัญญางานจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด 333.33 MVA 500 kV จ�านวน 6 ตัว ซึ่ง
เป็นขนาดใหญ่ทีส่ดุในระบบของ กฟผ. ส�าหรบัใช้งาน
ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง อุบลราชธานี 3 ในโครงการ                                   
ปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 
โดยมีมูลค ่าสัญญารวมภาษีมูลค ่าเพิ่มเป ็นเงิน

กฟผ.	-	บ.ถริไทย	ร่วมลงนามสญัญาจัดซือ้หม้อแปลงไฟฟาขนาดใหญ่สดุ
ในระบบของ	กฟผ.	มุ่งเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา

	 กฟผ.	และ	บริษัท	ถิรไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	ร่วมลงนามสัญญางานจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟาขนาด	333.33	MVA	500	kV	จ�านวน	6	ตัว										
ในโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคเหนือตอนล่าง	 ภาคกลาง	 และกรุงเทพมหานคร	 เพ่ือเสริมความม่ันคง		
ระบบไฟฟา

ประมาณ 270 ล้านบาท เพื่อเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟ้า รองรับโครงการพลังงานหมุนเวียน
ในอนาคต และโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ                                           
เพือ่นบ้าน พร้อมเพิม่ขีดความสามารถในการส่งไฟฟ้า
ของประเทศ โดยมี นายนรรัตน์ นราภิรมย์ขวัญ                                                
ผู ้ช ่วยผู ้ว ่าการพัฒนาระบบส่ง (ชสพ.) และ             
นายอัมพรทัต พูลเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                             
(ผลติและโลจสิตกิส์) บรษิทั ถริไทย จ�ากดั (มหาชน) 
ร่วมลงนามในฐานะพยาน ณ ห้องประชุม 201 
อาคาร ท.100 ส�านักงานใหญ่ กฟผ. q

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายวิบูลย์ 
ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธี
มอบหนงัสือรับรองการฝกอาชพี ภายใต้โครงการ
พฒันาก�าลงัคนระดบัช่างเทคนคิและนกัเทคโนโลยี 
ตามหลักสูตรของส�านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา (สอศ.) ระหว่าง กฟผ. กบั สอศ. ปการ
ศึกษา 2560 ร่วมกับ นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ                           
ผู ้ช�านาญการด้านความร่วมมือในการจัดการ
อาชวีศกึษา สอศ. ให้แก่นกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยรีะบบส่งไฟฟ้า จ�านวน 71 คน พร้อม
กันนี้ ยังได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ครูฝกจิตอาสาในสายงาน 
รวส. จ�านวน 67 คน โดยมี นายนรินทร์ พุทธนวรัตน์ ผู้อ�านวยการฝ่าย
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการโครงการฯ กล่าวรายงาน ในโอกาสน้ี                                                                     
นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) นายเริงชัย คงทอง                  
รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์ และ
ผู้ปกครองของนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ท.103 
ส�านักงานใหญ่ กฟผ.

กฟผ.	จับมือ	สอศ.	ติดอาวุธทางปัญญา	นักศึกษา	ปวส.
ในโครงการพัฒนาก�าลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี	สู่สายอาชีพ	รุ่นที่	2
	 กฟผ.	ร่วมพัฒนาก�าลังคนระดับช่างเทคนิคในการขับเคลื่อนประเทศ	จับมือ	สอศ.	น�าจุดแข็งและความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟา	ติดอาวุธ
ทางปัญญานักศึกษา	ปวส.	ระบบทวิภาคี	ในโครงการพัฒนาก�าลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี	ส�าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นที่	2

 ทั้งนี้ โครงการพัฒนา
ก�าลงัคนระดับช่างเทคนิคและนกั
เทคโนโลย ีระหว่าง กฟผ. และ 
สอศ. เป็นความร่วมมือท่ีเกดิขึน้
เพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐับาล
เรือ่งการปฏิรปูประเทศ และการ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ระดับช่างเทคนิคของประเทศ 
โดยได้น�าจดุแข็งด้านเทคนคิการ                          
เดนิเครือ่ง การบ�ารงุรกัษาโรง
ไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. มาบรูณาการร่วมกบั สอศ. จดัท�าแผนการ
เรยีนการสอนในระบบทวภิาคี เพ่ือสร้างโอกาสในการเรยีนรูท้ัง้ทางทฤษฎแีละ
การปฏิบัติ โดยเน้นการฝกประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษาของสถานศึกษาได้
เรียนรู้จากครูฝกของ กฟผ. ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้านที่ กฟผ. มีความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานของ 
กฟผ. ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาก�าลังคนระดับช่างเทคนิคขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศต่อไป q

 เ ม่ือวันที่  18 
มนีาคม 2562 ดร.ศิริ 
จริะพงษ์พนัธ์ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน 
(รมว.พน.) แถลงข่าว
ติดตามความคืบหน้า
โครงการพลงังานแสง
อาทติย์บนทุน่ลอยน�า้ใน
พื้นที่เขื่อน กฟผ. โดย
ม ีนายกลุศิ สมบตัศิริิ 
ปลัดกระทรวงพลงังาน 

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการ
เชือ้เพลงิ (รวช.) และนายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์ รองผูว่้าการพฒันาโรงไฟฟ้าและ

กฟผ.	เตรยีมเปดประมลูโครงการพลงังานหมนุเวยีนแบบไฮบรดิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก	พ.ค.	นี้
กฟผ.	เดนิหน้าโครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย์บนทุน่ลอยน�า้ร่วมกบัโรงไฟฟาพลงัน�า้ในเขือ่นของ	กฟผ.	จ�านวน	2,725	เมกะวตัต์	โดยเตรียม

น�าร่องเปดประมูลที่เขื่อนสิรินธร	45	เมกะวัตต์	ซึ่งเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเดือนพฤษภาคมนี้

พลังงานหมุนเวียน (รวพ.) ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100                                                            
ส�านักงานใหญ่ กฟผ. 
 ท้ังนี้ กฟผ. มีแผนน�าร่องโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนทุ ่นลอยน�้าร ่วมกับโรงไฟฟ ้าพลังน�้ าโครงการแรกที่ เขื่อนสิรินธร                                             
จังหวัดอุบลราชธานี ก�าลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ใช้พื้นที่ผิวน�้าในการติดตั้ง 
450 ไร่ ซึง่เชือ่มโยงกบัระบบพลงัน�า้ โดยออกแบบติดตัง้อปุกรณ์ทัง้หมดบนทุน่
ลอยน�า้ และใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนดิ Double glass เนือ่งจากมีความเหมาะสม                                                                
กับสภาพการใช้งานที่วางแผงโซลาร์เซลล์ใกล้ผิวน�้า ซึ่งมีความช้ืนสูงและยังมี
การเคล่ือนไหวของผวิน�า้ตลอดเวลา ซึง่ กฟผ. จะออกประกาศเชญิชวนในวนัที่ 
15 พฤษภาคม 2562 และยื่นซองประมูลภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 
และจะประกาศผู้ชนะภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562 คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการ
โครงการเดือนมกราคม 2563 เพือ่ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณชิย์ได้ทนัตาม
แผนในเดือนธันวาคม 2563 q



15ฉบับที่	324	เดือนมีนาคม		พ.ศ.	2562

 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการ
ยุทธศาสตร์ (รวย.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการ
ศึกษาและพฒันา Smart City : Energy Digital Platform” ร่วมกบั นายอฐัพล 
จริวฒัน์จรรยา รองผูว่้าการยทุธศาสตร์และการพฒันา การนิคมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Smart City 
ด้านพลังงาน รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องในพื้นที่อุตสาหกรรมต้นแบบของ กนอ. 
และพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.               
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส�านักงานกลาง 
 ส�าหรับความร่วมมอืดงักล่าว เป็นส่วนหนึง่ของการพฒันาไปสูอ่ตุสาหกรรม
แห่งอนาคต โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ของการพฒันา Smart 
City ในนคิมอตุสาหกรรมให้มีความทนัสมัยมากยิง่ข้ึน มีความน่าอยูอ่าศยัและ
ครบองค์ประกอบ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา Smart City ของประเทศ 
ตลอดจนร่วมกันพัฒนารูปแบบธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน อาทิ Smart 

กฟผ.	จับมือ	กนอ.	ขับเคลื่อน	Smart	City
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

	 กฟผ.	ลงนาม	MOU	ร่วมกับ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 (กนอ.)	 “โครงการศึกษาและพัฒนา	Smart	City	 :	 Energy	Digital		
Platform”	 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านพลังงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ	 รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเดิน
หน้าตามนโยบาย	Thailand	4.0	คาดศึกษาแล้วเสร็จต้นปี	2563

Energy Digital Platform 
เพื่อรองรับการใช้งานใน
นคิมอตุสาหกรรมและพืน้ท่ี
นิคมอตุสาหกรรมต้นแบบ 
ได้แก่ การบริหารจัดการ
พลังงาน การเชื่อมต่อ
รองรบัการบรหิารจดัการ
โหลด การบริหารจัดการ
สนิทรพัย์ และการบรหิารจดัการรถยนต์ไฟฟ้าและสถานอีดัประจไุฟฟ้า เพ่ือลด
การปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ อันจะน�าไปสู่การบริหารจัดการด้านต้นทุน
การใช้พลงังานให้กบัผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
และเป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือการเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานเกิดความยั่งยืนภายในประเทศต่อไป q

 เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2562 นางองัคณา สุขวบิลูย์ ผูอ้�านวยการฝ่าย
สือ่สารและประชาสัมพนัธ์องค์การ (อสป.) เป็นผูแ้ทน กฟผ. น�าคณะผูบ้รหิารและ           

ผู ้ปฏิบัติงาน อสป.                        
ร่วมให้การต้อนรับ           
นางตติยา ใจบุญ         
ผู ้ อ� านวยการศูนย ์
วิทยาศาสตร์เพื่อการ
ศึกษา ท้องฟ้าจ�าลอง
กรุงเทพ และคณะ   
ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ 
ในโอกาสเดินทางมา

เยีย่มชมศูนย์การเรียนรู ้กฟผ. ส�านกังานกลาง พร้อมประชุมหารอืถึงแนวทาง
การพัฒนาความร่วมมือในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลก
เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมระหว่างกัน
 นางอังคณา สุขวิบูลย์ กล่าวว่า กฟผ. มีความยินดีต้อนรับคณะจาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ ซ่ึงมีความเป็นมือ

ท้องฟาจ�าลองกรุงเทพ	เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้	กฟผ.	ส�านักงานกลาง
พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต
	 คณะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	ท้องฟาจ�าลองกรุงเทพ	เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้	กฟผ.	ส�านักงานกลาง	ชื่นชมการเป็นแหล่งเรียนรู้																																																																	
ด้านพลังงานที่ทันสมัย	พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต

อาชีพและมากด้วยประสบการณ์ อีกทั้งยังนับเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้รับ
ข้อแนะน�าต่างๆ เพือ่การน�าไปปรบัปรงุและพัฒนาการด�าเนนิงานของศูนย์การ
เรียนรู้ กฟผ. ส�านักงานกลาง อันจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน และ
สังคม ตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ. ต่อไป
 นางตติยา ใจบุญ กล่าวภายหลังการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ว่า    
มีความประทับใจศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส�านักงานกลาง ที่มีความสวยงาม       
มีการใช้สื่อต่างๆ ที่ทันสมัยและน่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งนี้ ในปัจจุบันกลุ่มคนที่มา
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ อาจจะไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มเด็กและเยาวชนท่านั้น 
แต่ยงัมกีลุม่ผูใ้หญ่ทีม่คีรอบครวัแล้วทีพ่าบตุรหลานเข้ามาเยีย่มชมด้วย โดยอาจ
เป็นกลุม่ Home School ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงกลุ่มคนหนุม่สาว                                                                  
ที่อยากเข้ามาเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องการให้มีผู้น�าชม ซึ่งควรค�านึงถึง
กลุ่มคนเหล่าน้ีด้วย นอกจากนี้ การเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ทั้งองค์ความรู้          
การประชาสมัพนัธ์ด้านภาพลักษณ์ และด้านสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม หรอื 
CSR นั้น ควรต้องท�าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยทุก 3-5 ป เพราะ
คนไทยมักชอบสิ่งที่แปลกใหม่ q

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการประจ�า                                                                               
ส�านักผู้ว่าการ (รวสก.) ผู้แทนผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธียกเสาเอกตัวโรงไฟฟ้า                                          
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 (อค-ทก.) โดยมี                                        
นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รวสก. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและ
พลังงานหมนุเวยีน (รวพ.) พร้อมด้วยผูบ้รหิารจากบรษิทั ซมูโิตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด์                                                                            
จ�ากัด แบล็ค แอนด์ วชิช์ (ประเทศไทย) บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวลลอปเมนต์ จ�ากดั (มหาชน)                                                                       
บริษัทคู่สัญญา คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมพิธี ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ส�าหรับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 ได้
รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม
กังหันกาซแบบแกนเพลาเดียว (Single Shaft Combined Cycle) ใช้กาซธรรมชาติจาก
อ่าวไทยเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติไฟฟ้า และใช้น�า้มนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิส�ารอง ขนาด
ก�าลังผลิต (Gross Capacity) 1,450 เมกะวัตต์ สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง 
เครื่องที่ 1-2 เดิม ที่มีก�าหนดปลดออกจากระบบในป 2561 เพื่อสนองความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าและเสรมิความมัน่คงของระบบในเขตนครหลวงตอนล่าง ซึง่เป็นพืน้ทีส่�าคญัด้าน

กฟผ.	 ยกเสาเอกโครงการพัฒนาโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาบางปะกง	 เครื่องท่ี	 1-2
	 กฟผ.	เดินหน้าพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟาในภาคตะวันออก	จัดพิธียกเสาเอกตัวโรงไฟฟาโครงการพัฒนาโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาบางปะกง	
เครื่องที่	1-2	คาดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ในปี	2563

เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้ว
ประมาณร้อยละ 58 โดยมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ q   



ทีแ่ผนกข่าวสารประชาสมัพนัธ์ภายในและบรกิารงานเผยแพร่ ฝ่ายส่ือสารและประชาสัมพนัธ์องค์การ
อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2436-4851  

ศูนย์กลางในการซื้อขายไฟฟ้า โดย สปป.ลาว ขายไฟฟ้าให้เมียนมาร์ผ่าน
โครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงการเชื่อมโยงสายส่งไปจนถึงกลุ่ม
ประเทศ  Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation ; BIMSTEC ซึ่งได้แก่ ประทศภูฏาน บังคลาเทศ 
อินเดีย เมียนมาร์ ศรีลังกา ไทย และเนปาล  ซึ่งหากมีการเชื่อมถึงกันแล้ว 
จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับกลุ่มประเทศนี้ด้วย

ต่อจากหน้า 5s

1. Grid Connection ในโครงการ East-West Economic Corridor รองรับก�าลัการผลิตไฟฟ้า 480 TWh
2. กลุ่มประเทศ BIMSTEC
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	 นอกจากการมองสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้แล้ว	 การมองให้ไกลตัวออกไปและกว้างขึ้นในลักษณะที่เช่ือมโยงกัน	
จะช่วยให้เราสามารถประเมินสถานการณ์รองรับความเสี่ยงต่างๆ	 ได้มากยิ่งขึ้นด้วย	 โดยข้อมูลจากสภาเศรษฐกิจโลก	หรือ	World	 Economic	 Forum	 ได้
ชี้ให้เห็นว่าในอีก	 11	 ปีข้างหน้า	 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อโลกในประเด็นส�าคัญๆ	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง	
ความล้มเหลวในการด�าเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 การโจรกรรมข้อมูล	 และการโจมตีทางโลกไซเบอร์																										
โดยสิ่งต่างๆ	เหล่านี้	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น	ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีทั้งกลุ่มคนที่เชื่อและไม่เชื่อ	แต่หากเกิดขึ้นจริง	อย่างน้อยเราก็ยังมีเวลาที่จะด�าเนินการไม่ให้ความ
เสี่ยงต่างๆ	 เหล่านี้เกิดขึ้น	จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่	กฟผ.	จะต้องตั้งสถานะตัวเองให้ชัดเจนว่าในอีก	10-20	ปีข้างหน้า	 เราจะมีรูปแบบในการด�าเนินธุรกิจต่อไป
อย่างไร	ท่ามกลางสถานการณ์	Disruption	จากรอบด้าน	q

 นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาการเชื่อมโยงโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าใน
ภูมิภาคอาเซียน (Asean Power Grid) ด้วยว่าจะมีการด�าเนินการอย่างไร
ต่อไป ซึ่งในปัจจุบัน ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA ได้ท�าการ
ศึกษาความเหมาะสมการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็น  
The Multilateral Power Trade เพื่อสนับสนุนการวางนโยบายด้านพลังงาน
ในภมิูภาค โดยมุง่เน้นการศกึษาการเชือ่มโยงด้านระบบพลงังานไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ทิศทางการพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้า 
 ตลาดซื้อขายไฟฟ้า จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า
รายเดียว (Enhanced Single Buyer) เป็นระบบตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า 
(Power Pool) โดยจะมีการเปิดให้บริการแก่บุคคลที่สาม (Third Party 
Access Regime, TPA Regime) ทั้งในส่วนของระบบส่ง กฟผ. และระบบ
จ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
นัน่หมายความว่า ผูท่ี้ผลติไฟฟ้าสามารถเข้ามาขอใช้สายส่งและสายจ�าหน่าย
เพื่อท�าการซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรงกับลูกค้าปลายทาง

 อย่างไรก็ดี ได้มีการเพิ่มเติมในกรณีของ TPA Regime จากที่ทั้ง
ประเทศเป็นตลาดเดียว มีราคาเดียวกันทั้งหมด หรือ Single Bidding Zone 
โดยมกีารขยายผลทางด้านราคาตามโซนและจดุทีต้ั่งเป็นแบบ Zonal Pricing 
และ Nodal Pricing ซึ่งมีทิศทางเช่นเดียวกันกับ Decentralization จากการ
ที่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้หมู่บ้านและชุมชนสามารถที่จะผลิตไฟฟ้า
ใช้ได้เอง 

 นอกจากนี้ ต่อไปในอนาคต นอกจากจะมีผู้ผลิต ผู้ส่ง และผู้จ�าหน่าย
ไฟฟ้าแล้ว ก็จะมีผู้ค้าปลีก (Retailer) และผู้รวบรวมไฟฟ้า (Aggreator) เกิดขึ้น       
ที่ปลายทางในการซื้อขายไฟฟ้าด้วย รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Blockchain 
ในการบริหารจัดการไฟฟ้า และซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายบัญชีธุรกรรม
ออนไลน์โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง ซึ่งมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ สามารถ
ท�าได้รวดเร็ว และประหยัดขึ้น อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ได้
น�าหน้าไปแล้ว แต่กฎและกติกายังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป 
 ไม่เพยีงเท่าน้ัน ในฐานะที ่กฟผ. เป็นผู้ดูแลความม่ันคงของระบบไฟฟ้า
ของประเทศ กไ็ด้มกีารด�าเนนิโครงการวิจัยและพฒันาแพลตฟอร์มตลาดกลาง
ซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ และจัดท�าแผนที่น�าทางแพลตฟอร์มดิจิทัล
การไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ โครงการ National Energy Trading Platform 
(NETP) ด้วย โดยได้มกีารพฒันาแพลตฟอร์มขึน้มาใช้และสามารถดึงข้อมูลจาก
ทุกๆ การซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้มี Big Data ส�าหรับใช้วิเคราะห์ในการวางแผน
ระบบไฟฟ้าในอนาคตให้เกิดความมั่นคงด้วยความเป็นธรรม รวมถึงเพื่อใช้ใน
การวางแผนทางด้านการบ�ารุงรักษา โรงไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในยุคแรกที่เรา
ยังคงต้องพึ่งพาอยู่


